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CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD  
 
Cyfarfu'r Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn Neuadd y Sir, Caerdydd ar 
 Dydd Iau, 29 Medi 2022 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 23 Medi 2022.  
 
Yn 
bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir Hinchey (Arglwydd Faer) 
 

 Cynghorwyr Sir  Ahmed, Dilwar Ali, Ash-Edwards, Berman, 
Boes, Bowen-Thomson, Bradbury, Bridgeman, Brown-Reckless, 
Burke, Carr, Carter, Chowdhury, Cowan, Davies, De'Ath, 
Derbyshire, Driscoll, Ebrahim, Elsmore, Gibson, Goodway, 
Green, Gunter, Henshaw, Hopkins, Humphreys, Hunt, Jenkins, 
K Jones, Owen Jones, Joyce, Kaaba, Lancaster, Latif, Lay, 
Lent, Lewis, Lister, Littlechild, Livesy, Lloyd Jones, Mackie, 
McEvoy, McGarry, Melbourne, Merry, Michael, Molik, Moultrie, 
Naughton, Owen, Palmer, Jackie Parry, Proctor, Reid-Jones, 
Robinson, Robson, Sangani, Sattar, Shimmin, Simmons, Singh, 
Stubbs, Huw Thomas, Thomson, Lynda Thorne, Waldron, 
Weaver, Wild, Williams a/ac Wood 
 

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Y cynghorwyr Ali Ahmed, Cunnah, Ferguson-Thorne, Jackie Jones, Taylor a Wong.   
 
2 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Derbyniwyd y datganiadau o fuddiant a ganlyn yn unol â Chod Ymddygiad yr 
Aelodau: 
  
Cynghorydd Eitem Natur y buddiant 
Mackie Eitem 9 – Ymddiriedolaeth 

Parc Maendy – sefydlu 
Pwyllgor Cynghori Annibynnol 

Rhagfarnus – llywodraethwr 
awdurdod lleol yn Ysgol Uwchradd 
Cathays 

Weaver Eitem 9 Rhagfarnus – llywodraethwr 
awdurdod lleol yn Ysgol Uwchradd 
Cathays 

Chowdhury Eitem 9 Personol – mab yn mynychu Ysgol 
Uwchradd Cathays 

McEvoy Eitem 10 – Datganiad y 
Cabinet – Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Personol – am resymau 
proffesiynol 

Green Eitem 11 – Hysbysiad o 
Gynnig 

Personol – yn cael ei gyflogi gan 
sefydliad sy'n canolbwyntio ar 
newid hinsawdd 

Chowdhury Eitem 11 Personol – yn gweithio gydag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Naughton Eitem 14 – Bws Caerdydd – 
Ailbenodi Cyfarwyddwyr 
Anweithredol Annibynnol 

Personol – aelod o’r teulu yn 
derbyn pensiwn Bws Caerdydd 
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Lay Eitem 14 Personol – cadeirydd a 

chyfarwyddwr anweithredol, Bws 
Caerdydd 

Owen Jones Eitem 14 Buddiant Personol – Cyfarwyddwr 
Anweithredol, Bws Caerdydd 

Davies Eitem 14 Buddiant Personol – Cyfarwyddwr 
Anweithredol, Bws Caerdydd 

Hela Eitem 14 Buddiant personol – cyfarwyddwr 
anweithredol, Bws Caerdydd 

  
 
3 :   COFNODION  
 
Arwyddwyd a chymeradwywyd cofnodion 21 Gorffennaf fel cofnod cywir yn amodol 
ar newid y cofnod presenoldeb ar gyfer y cyfarfod; roedd y Cynghorydd Latif yn 
bresennol yn y cyfarfod. 
 
4 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Cwestiwn Cyhoeddus 1 – Mr Ruben Kelman 
  
A yw'r Cyngor yn cefnogi datblygiadau tai ar safleoedd maes glas? 
  
Ymateb – Y Cynghorydd De'Ath 
Mr Coleman, yr ateb i’ch cwestiwn yw ydy, mae Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig 
Caerdydd yn dyrannu tir ar gyfer safleoedd datblygu maes glas strategol ar gyrion y 
ddinas. 
  
Cwestiwn atodol – Mr Kelman 
Mae hynny'n gwbl groes i agenda Cryfach, Tecach, Gwyrddach y Cyngor. Nid oes 
dim byd cryfach am adeiladu tai heb seilwaith, nid oes dim byd tecach am gartrefi 
gweithredol pedair a phum gwely na all ond ychydig ddethol yn y ddinas hon ei 
fforddio, ac nid oes dim byd gwyrddach am adeiladu ar rannau helaeth o feysydd 
gwyrdd cyfyngedig y ddinas hon. Roeddwn i eisiau gwybod a yw'r Aelod Cabinet wir 
yn meddwl mai'r datblygiadau hyn yw a) y peth gorau i Gaerdydd a b) y peth gorau i'r 
amgylchedd a dyfodol ein planed? 
  
Ymateb – Y Cynghorydd De'Ath 
Ydw, Mr Kelman, rwyf yn, i fod yn onest â chi, ac rwy'n meddwl eich bod yn gwybod 
mai dim ond ychydig o ffilm i Twitter oedd hynny ac mae hynny'n iawn, ond yng 
Nghaerdydd mae mwyafrif y datblygiadau ar safleoedd tir llwyd: 65 y cant ar 
safleoedd tir llwyd a dim ond 35 y cant ar safleoedd maes glas. Mae rhwymedigaeth 
gyfreithiol arnom gan y llywodraeth i edrych ar safleoedd tir llwyd a maes glas; yn 
amlwg, mae’n well gennym ni safleoedd tir llwyd ond mae rhai o’r safleoedd maes 
glas yr ydym yn defnyddio yn dir ffermio o ansawdd gwael. Gwyddoch ein bod yn 
gwbl ymrwymedig i ddiogelu ardaloedd o ansawdd uchel ein dinas. Mae cynghorwyr 
Gogledd Caerdydd, yn enwedig y Cynghorydd Hunt ac AS Julie Morgan, wedi 
ymgyrchu’n frwd i amddiffyn y llain las o amgylch y ddinas a elwir y lletem las, ond 
ein blaenoriaeth drwy gael y cymysgedd sydd gennym yw darparu cymaint o dai 
fforddiadwy â phosibl ac mae rhai o’r tai y mae'r Cynghorydd Thorne wedi bod yn eu 
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darparu o ansawdd hollol wych, nid yn unig yn garbon niwtral ond yn garbon bositif, 
gan fwydo ynni'n ôl i'r grid, sy'n golygu nad oes gan y trigolion hynny unrhyw filiau o 
gwbl. Rydym yn dod â'r wireb Sosialaidd, sef dim ond y gorau i'r dosbarth gweithiol, 
yn fyw, Mr Kelman, ac rwy'n falch iawn o hynny. 
  
Cwestiwn Cyhoeddus 2 – Mr Graham Getheridge 
Ym mis Mawrth, rhoddodd y Cyngor ganiatâd cynllunio ar gyfer arena ar faes parcio 
Neuadd y Sir heb roi fawr o sylw i drigolion lleol. Gyda’r diffyg a ragwelir yn y gyllideb 
o £29 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, a £34 miliwn yn cael ei dalu mewn llog 
bob blwyddyn yn ôl pob sôn, yn yr hinsawdd bresennol sut y gall Aelodau gyfiawnhau 
ymrwymo bron i £25 miliwn, o bosibl yn codi i hyd at £60 miliwn yn y pen draw, i 
ddatblygu arena yn lle gwasanaethau lleol, sydd dan bwysau cynyddol, ac, yn y 
goleuni hwn, pa sicrwydd y gall y Cyngor ei roi y bydd yr arena a’r prif gynllun 
ehangach yn cael eu cwblhau’n llawn ac o fewn y gyllideb? 
  
Ymateb – Y Cynghorydd Goodway 
Mae'r arena dan do, fel y gwyddoch, yn ddatblygiad sector preifat y mae'r Cyngor yn 
ei hwyluso i wella seilwaith digwyddiadau'r ddinas. Mae’r Cyngor yn credu ei fod yn 
ddatblygiad pwysig i’r economi leol gyda’r potensial i ddod â dros £100 miliwn o 
werth ychwanegol gros y flwyddyn i mewn, gan roi hwb i’w groesawu’n fawr i 
fusnesau yng nghanol y ddinas a Bae Caerdydd. Mae dull y Cyngor o ariannu'r arena 
yn arloesol ond yn niwtral o ran cost i'r Cyngor ac felly nid yw'n effeithio ar allu'r 
Cyngor i ddarparu gwasanaethau lleol. Mae'r Cyngor yn ymwybodol o'r pryderon a 
fynegwyd gan drigolion Glanfa'r Iwerydd ond, yn gyffredinol, mae'r Cyngor o’r farn 
fod gan y prosiect gefnogaeth y rhan fwyaf o drigolion yr ardal. Rwyf am bwysleisio 
bod pryderon trigolion yn cael eu deall yn dda a bydd y Cyngor yn gwneud popeth o 
fewn ei allu i sicrhau bod gweithrediad yr arena yn cael yr effaith leiaf posibl ar y 
trigolion hynny. 
  
Cwestiwn atodol – Mr Getheridge 
Felly mae’r honiadau a wneir o ran swyddi a refeniw yn uchelgeisiol iawn. Fy 
nghwestiwn i yw pryd rydych chi’n mynd i ddangos y dystiolaeth ar gyfer yr honiadau 
hyn i drethdalwyr Caerdydd? 
  
Ymateb – Y Cynghorydd Goodway 
Wel, pan fyddwn yn bwrw ymlaen â’r prosiect, bydd y datblygwr yn nodi’n fanwl ei 
asesiadau effaith economaidd a phethau felly a byddant ar gael yn gyhoeddus. Rhaid 
i mi ddweud, serch hynny, yn yr wythnos yr ydym wedi gweld Llywodraeth y DU yn 
nodi mai twf economaidd yw'r ateb i'n problemau, mai prosiectau fel hyn sy'n gwbl 
hanfodol i sicrhau'r twf hwnnw, felly er mwyn pob un ohonom, ar sail yr agenda hon 
gan Lywodraeth y DU, mae angen inni fwrw ymlaen â phrosiectau seilwaith fel hyn. 
 
5 :   DEISEBAU  
 
Derbyniwyd y deisebau canlynol: 
Cynghorydd Nifer y llofnodion 

perthnasol 
Natur y ddeiseb 

Carter 113 Galw ar y Cyngor i ailystyried y polisi a lleihau’r 
meini prawf pellter o 3 milltir i 2.5 milltir ar gyfer 
cludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol 
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Lewis 86 Galw ar y Cyngor i adolygu sut mae'n ymateb i 

faterion sŵn gan berchnogion a thrigolion Bae 
Caerdydd 

  
 
6 :   CYHOEDDIADAU'R ARGLWYDD FAER  
 
Llongyfarchodd a diolchodd yr Arglwydd Faer ‘Tîm Caerdydd’, ar ôl marwolaeth drist 
y diweddar Frenhines Elizabeth II, am sicrhau i’r holl ddigwyddiadau proffil uchel 
hynny yng Nghadeirlan Llandaf, Bae Caerdydd, canol y ddinas, a thu mewn i'r castell 
redeg yn esmwyth ac yn ddiogel. Roedd adborth gan y cyhoedd, ein sefydliadau 
trydydd sector ac elusennol a gyfarfu â’r Brenin a’r Frenhines Gydweddog y tu mewn 
i’r castell, a’n gwesteion nodedig niferus yn eithriadol. Mae llawer o ddigwyddiadau 
oedd wedi eu canslo bellach yn ôl yn y dyddiadur ac wedi cael eu haildrefnu.  
  
Hysbyswyd yr aelodau a'r cyhoedd am farwolaeth y cyn-Gynghorydd y Tyllgoed 
Derek Rees. Roedd Derek yn aelod o'r Awdurdod Tân ac yn gyn-brifathro uchel ei 
barch yng Nghaerdydd. Cydymdeimlwn â theulu a ffrindiau Derek. 
  
Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Owen a Mrs Fran Jones ar 
enedigaeth eu mab bach Taran.    
  
Diolchodd yr Arglwydd Faer:  
  
Diolch i’r cynghorwyr Michael Michael, Peter Bradbury a Sean Driscoll am drefnu 
gêm griced elusennol eleni yng Nghlwb Criced Sain Ffagan. Daeth tîm yr Arglwydd 
Faer i ffwrdd gyda buddugoliaeth glir dros dîm y swyddogion. Gyda nawdd, cododd y 
digwyddiad tua £1,500 at ein hapêl, Cŵn Tywys Cymru yr Arglwydd Faer, felly diolch 
i bawb a gymerodd ran. Roedd yn noson hyfryd.  
  
Roedd yn hyfryd cael gwahoddiad i fod yn westai anrhydeddus ar wahanol ddyddiau 
annibyniaeth a choffáu India, Bangladesh a Phacistan. Mae’n ein hatgoffa’n glir bod 
Caerdydd yn ddinas ffyniannus, bywiog ac amlddiwylliannol. Digwyddiadau eraill a 
fynychwyd oedd Gwobrau Gwasanaeth Hir Tân ac Achub De Cymru a nifer o 
grwpiau a digwyddiadau cymunedol lleol.   
  
Gan edrych ymlaen, hoffwn i’r Aelodau estyn am ysgrifbin a nodi rhai o’r dyddiadau: 

         Mae Hanes Pobl Ddu Cymru yn cynnal digwyddiad ddydd Sadwrn yma yn 
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, rhwng 11am a 5pm. Gweler y 
Cynghorydd Margaret Lewis am fanylion pellach.  

         Mae Marathon Caerdydd yn cael ei redeg y dydd Sul yma ac felly pob lwc i 
bawb sy’n rhedeg, gan gynnwys y Cynghorydd Merry a Craig Green, sy’n codi 
arian at ein hapêl cŵn tywys. 

         Yn garedig iawn, mae’r Cynghorydd Norma Mackie wedi trefnu Noson Cwis a 
Chyri yn lolfa hyfryd Gareth Edwards ym Mharc yr Arfau nos Sadwrn nesaf, 8 
Hydref, am 7pm (gweler y poster). Bydd hwn yn gyfle da i gyn-gynghorwyr ac 
Aelodau newydd ddod i adnabod ei gilydd yn well, cymdeithasu, a chefnogi 
apêl Cŵn Tywys yr Arglwydd Faer (bydd rhai cŵn tywys go iawn a’u 
perchnogion yn ymuno â ni). Gallwch ddod ar eich pen eich hun, ymuno â 
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thîm ar y noson, neu ffurfio tîm cymunedol eich hun. Bydd hon yn noson llawn 
hwyl, yn agored i unrhyw un, ac mae croeso i bawb – felly rhannwch hon ar 
eich tudalen cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda 

         Mae slipiau ar eich meinciau yn rhoi manylion ein hapêl, Cŵn Tywys yr 
Arglwydd Faer. Os ydych am wneud cyfraniad, rhannwch y manylion ar eich 
tudalennau cymunedol neu trefnwch ddigwyddiad lleol. Byddwn yn falch o 
geisio dod draw i gefnogi ond rhowch gymaint o rybudd â phosib.   

Ac, yn olaf, llongyfarchiadau i'r Cynghorydd Michael, sy'n 70 oed heddiw!  
  
 
7 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 2021-2022  
 
Derbyniodd y Cyngor yr Adroddiad Blynyddol Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 
2021-2022, a oedd yn amlinellu gwaith y pwyllgor. 
  
Cynigiodd yr is-gadeirydd, Mr Gavin McArthur, yr adroddiad. 
  
PENDERFYNWYD: 
NODWYD yr argymhellion yn yr adroddiad. 
 
8 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CYNGHORI AR RIANTA 

CORFFORAETHOL 2021-2022  
 
Derbyniodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori ar Rianta 
Corfforaethol 2021-2022, a oedd yn amlinellu gwaith y pwyllgor. 
  
Cynigiodd y Cynghorydd Sarah Merry yr adroddiad. 
  
PENDERFYNWYD: 
NODWYD yr argymhellion yn yr adroddiad. 
 
9 :   YMDDIRIEDOLAETH PARC MAENDY – SEFYDLU PWYLLGOR 

CYNGHORI ANNIBYNNOL  
 
Roedd yr adroddiad hwn yn gofyn i'r Cyngor ystyried yr argymhelliad i sefydlu 
pwyllgor cynghori annibynnol i gynghori'r Cabinet, yn ei swyddogaeth fel unig 
ymddiriedolwr yr ymddiriedolaeth elusennol, Parc Maendy, mewn perthynas â 
chyfnewidfa tir a gynigiwyd gan y Cyngor yn rhinwedd ei swyddogaeth statudol fel 
awdurdod lleol. 
  
Roedd un gwelliant i’r adroddiad gan Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol.  
  
Cynigiodd y Cynghorydd Huw Thomas yr adroddiad. 
  
Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Goodway. 
  
Gwelliant 1 – cynigiwyd gan y Cynghorydd Wood ac eiliwyd gan y Cynghorydd 
Waldron:  
  
Argymhelliad ychwanegol i ddarllen: 
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Mae’r Cyngor yn argymell bod y Cabinet yn rhoi’r gorau i fwrw ymlaen â phrosiectau 
sy’n ymwneud â gwerthu tir ym Mharc Maendy – sef darparu adeiladau ysgol newydd 
a datblygu’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol – hyd nes y bydd y Comisiwn 
Elusennau yn gwneud penderfyniad mewn perthynas â chais i waredu tir yr 
ymddiriedolaeth, neu'r Cabinet yn penderfynu peidio â mynd ar drywydd gwaredu'r tir 
uchod mwyach.  
  
Agorodd yr Arglwydd Faer yr eitem ar gyfer dadl. 
  
Cadarnhaodd y Cynghorydd Huw Thomas nad oedd y gwelliant yn cael ei dderbyn.  
  
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y gwelliant. GWRTHODWYD y bleidlais. 
  
  
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhellion.  CYMERADWYWYD yr 
argymhellion. 
  
PENDERFYNWYD: CYTUNODD y Cabinet ar 28 Medi i argymell i'r Cyngor 
gymeradwyo sefydlu Pwyllgor Cynghori Ymddiriedolaeth Parc Maendy, gyda'r 
aelodaeth a'r cylch gorchwyl wedi'u nodi ym mharagraff 6 yr adroddiad hwn. 
 
10 :   DATGANIADAU'R CABINET  
 
Datganiad yr Arweinydd 
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau ynghylch y canlynol:  

         Marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II ac esgyniad Ei Fawrhydi y 
Brenin Siarl III 

         Hyb Ymwelwyr Cronfeydd Dŵr Llanisien a Llys-faen 
  
Datganiad Trechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd 
Ymatebodd y Cynghorydd Sangani i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Rhaglen Brechiad Atgyfnerthu COVID-19 (Hydref 2022) 
         Ymgynghoriad Cynllun Gweithredu HIV Llywodraeth Cymru 

  
Ymatebodd y Cynghorydd Bradbury i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Cymorth Costau Byw 

Datganiad Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol 
Ymatebodd y Cynghorydd De'Ath i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Prosiectau Trafnidiaeth Canol y Ddinas 
         Diweddariad Llwybr Beicio 1 
         Strydoedd Ysgol 
         Cymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – Gwasanaethau 

Profedigaeth Caerdydd 

Datganiad y Dirprwy Arweinydd ac Addysg 
Ymatebodd y Cynghorydd Merry i gwestiynau ynghylch y canlynol:  

         Bwyd a Hwyl 
         Dinas sy'n Gyfeillgar i Blant UNICEF 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63665/Statement%201.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63666/Statement%202.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63667/Statement%203.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63668/Statement%204.pdf?LLL=0
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Datganiad Newid Hinsawdd 
Ymatebodd y Cynghorydd Wild i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Strategaeth Ailgylchu 2022-25 – Glanach a Gwyrddach 
  

Datganiad Diwylliant, Parciau, Digwyddiadau a Lleoliadau 
Ymatebodd y Cynghorydd Burke-Davies i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Rhaglen Digwyddiadau'r Haf 
         Nadolig 2022 
         Gwobrau'r Faner Werdd 2022 
         Ymgysylltiad Cymunedol mewn Parciau 

Datganiad Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 
Ymatebodd y Cynghorydd Weaver i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Diweddariad Ariannol 
         Gwasanaeth Cyfieithu Cymru (GCC) 

  
Datganiad Tai a Chymunedau  
Ymatebodd y Cynghorydd Thorne i gwestiynau ynghylch y canlynol: 

         Diweddariad Diogelwch Cymunedol 
         Darparu Mannau Cynnes a Chroesawgar 
         Cynnydd yn y Galw am Wasanaethau Digartrefedd 

  
Datganiad Buddsoddi a Datblygu 
Nid oedd unrhyw gwestiynau i'r Cynghorydd Goodway. 
  
Datganiad Gwasanaethau Cymdeithasol[GI1]  
Ymatebodd y Cynghorydd Mackie i gwestiynau ynghylch y canlynol: 
  

         Arolygiad o Adnoddau Cymunedol a Gwasanaethau Gofal Cartref Byw â 
Chymorth Mewnol 

         Cefnogi Rhyddhau o'r Ysbyty 

  
 

 [GI1]NOTE TO CLIENT: Unable to find Welsh versions for highlighted links - will need to include if 
available 
 
11 :   HYSBYSIAD O GYNNIG  
 
Nododd yr Arglwydd Faer fod Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Choudhury ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Dilwar Ali wedi'i dderbyn i'w ystyried.  
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Choudhury i gynnig y cynnig fel a 
ganlyn: 
  
  
Mae’r llifogydd gwaethaf i effeithio ar Dde Asia o fewn cof wedi arwain at dros 
70% o’r tir yng ngogledd-ddwyrain Bangladesh yn cael ei foddi a mwy na 7 
miliwn o bobl yn cael eu dadleoli, ac mae mwy na 1,100 o bobl wedi'u lladd ym 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63669/Statement%205.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63670/Statement%206.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63671/Statement%207.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63672/Statement%208.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63673/Statement%209.pdf?LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63674/Statement%2010.pdf?LLL=0
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Mhacistan yr haf hwn wrth i filoedd yn fwy gael eu hanafu a’u dadleoli. Unwaith 
eto, felly, cawn ein hatgoffa o effeithiau dinistriol newid hinsawdd. Ar ôl datgan 
argyfwng hinsawdd yn 2019, mae Cyngor Caerdydd:  

         Yn cydnabod ein bod bellach yn fwy nag erioed o'r blaen yn gysylltiedig â 
phobl a'r amgylchedd ar draws y byd ac y gall ein dewisiadau a'n hymddygiad 
wneud gwahaniaeth sylweddol o ran achub bywydau a bywoliaethau yn 
ogystal ag o ran osgoi argyfwng iechyd cyhoeddus ac amgylcheddol byd-
eang.  
  

         Yn nodi, er bod pobl yng ngwledydd mwy cefnog y byd yn gyfrifol am y 
mwyafrif o allyriadau carbon byd-eang, mai pobl yn y gwledydd tlotach fydd yn 
dioddef yr effeithiau mwyaf dinistriol. Mae meithrin gwytnwch trwy’r gallu i 
addasu, cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy yn hanfodol ar gyfer 
mynd i’r afael ag anghyfiawnder yn yr hinsawdd. 
  

         Yn nodi bod gwledydd fel Bangladesh yn agored iawn i gynnydd yn lefel y 
môr, sychder, a seiclonau cryfach. Er enghraifft, erbyn 2050, amcangyfrifir y 
gallai lefel y môr o amgylch Bangladesh godi 50cm ac y byddai hynny’n 
golygu bod y wlad yn colli 17% o’i thir, gyda chartrefi, ysgolion ac, mewn rhai 
achosion, pentrefi cyfan yn cael eu colli. Bydd hynny’n disodli dros 20 miliwn o 
bobl. 
  

         Yn nodi bod gan ddinas Caerdydd hanes hir o ymgartrefu o Dde Asia, gyda’r 
drydedd/pedwaredd genhedlaeth bellach yn cael ei geni a thyfu i fyny yma. 
Gan fod dros 70% o Sylhet yn y gogledd-ddwyrain wedi bod o dan y dŵr yn y 
llifogydd diweddar, mae llawer o’r Bangladeshiaid yng Nghaerdydd sy’n hanu 
o Sylhet yn bryderus iawn am oroesiad a lles teulu, perthnasau a ffrindiau. 
  

         Yn cymeradwyo ymdrechion grwpiau fel y Grŵp Gweithredu Ewropeaidd ar 
Newid Hinsawdd ym Mangladesh (EAGCCB) ac ymdrechion y gymuned 
ehangach yng Nghaerdydd a thu hwnt, sy'n dod at ei gilydd i godi 
ymwybyddiaeth yn ogystal ag arian i ailadeiladu bywydau a chymunedau.  
  

         Yn cyfeirio at ein hymrwymiad i Un Blaned Caerdydd – ymateb strategol i’r 
argyfwng hinsawdd ac yn canmol yr holl ymdrechion sy’n cael eu gwneud i’n 
cadw ar y trywydd iawn i gyrraedd ein targedau ar gyfer allyriadau carbon.  
  

         Â chyfrifoldeb o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i 
weithredu mewn ffordd gyfrifol yn fyd-eang. O Affrica i'r Dwyrain Canol, 
Ynysoedd Philippines, Japan, Awstralia a'r Almaen, ni fydd unrhyw ranbarth 
yn cael ei arbed rhag effeithiau trychinebus newid hinsawdd. Mae'r 
wyddoniaeth yn ddiamwys; gall cynnydd tymheredd byd-eang o 1.5C yn uwch 
na'r cyfartaledd cyn-ddiwydiannol a cholli bioamrywiaeth yn barhaus arwain at 
niwed trychinebus i iechyd a fydd yn amhosibl ei wrthdroi. Rhaid gwneud 
newidiadau brys, ar draws cymdeithas, er mwyn creu byd tecach ac iachach. 

  
Mae Cyngor Caerdydd yn penderfynu gwneud y canlynol: 
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1.    Codi ymwybyddiaeth am effeithiau dinistriol newid hinsawdd a’n galwad i 
weithredu i newid agweddau, meddylfryd ac ymddygiad trwy ymgysylltu 
ystyrlon. Rydym yn ymrwymo i fod yn ddinas sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac i 
sicrhau bod ein dull o fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn cydnabod rhyng-
gysylltedd a chyd-ddibyniaeth y byd rydym yn byw ynddo.  
  

2.    Cefnogi datblygiad dinasyddiaeth fyd-eang trwy: 
  

a.    Hyrwyddo Eco-ysgolion ac ymyriadau addysgol eraill i ymgysylltu ag 
ysgolion ac i rymuso pobl ifanc i fod yn ddinasyddion egwyddorol 
hyddysg o Gymru a’r byd fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol newydd. 

b.    Ymchwilio i bartneriaethau â phrosiectau dramor lle mae effeithiau'r 
argyfwng hinsawdd byd-eang yn cael eu teimlo – er enghraifft, yn y 
trofannau.  

c.    Creu cyfleoedd i rannu, cyfnewid a dysgu gan arbenigwyr amgylcheddol 
trwy sesiynau rhyngweithiol cynhwysol mewn ysgolion a gweithleoedd 
ar gamau ymarferol y gallwn ni i gyd eu cymryd i liniaru effeithiau newid 
hinsawdd a meithrin gwytnwch. 

d.    Cydnabod bod dysgu i fod yn ddinasyddion sy’n gyfrifol yn fyd-eang yn 
gofyn i bobl ddeall yr angen i ystyried yr effaith y bydd eu dewisiadau 
yn ei chael ar yr amgylchedd a phobl ledled y byd a sut y gall eu 
gweithredoedd wneud gwahaniaeth. 

e.    Annog mwy o bobl i ddod yn ‘llythrennog o ran carbon’ fel y gall pobl 
wneud dewisiadau gwybodus am ein hôl troed carbon ein hunain a 
deall effaith newid hinsawdd. 
  

3.    Cefnogi a hyrwyddo’r uchelgais i Gaerdydd ddod yn garbon niwtral a’r camau 
y gallwn ni i gyd eu cymryd, gan gynnwys y canlynol: 
  

a.    Defnyddio opsiynau teithio mwy cynaliadwy fel beicio, cerdded a 
thrafnidiaeth gyhoeddus 

b.    Cynhyrchu llai o wastraff ac ailddefnyddio ac ailgylchu lle bynnag y 
gallwn 

c.    Bod yn ymwybodol o'r ynni a ddefnyddiwn yn ein cartrefi a'n busnesau  
d.    Cofleidio amrywiaeth trwy strategaeth ymgysylltu a chyfranogiad 

cyhoeddus fel y gall holl drigolion Caerdydd rannu’r dyhead a’r awydd i 
greu dinas wyrddach, gryfach a thecach y gallwn ni i gyd ymfalchïo 
ynddi 

  
  
Eiliwyd y cynnig yn ffurfiol gan y Cynghorydd Dilwar Ali. 
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer ddadl ar y cynnig. 
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Choudhury i ymateb i'r materion a 
godwyd yn ystod y ddadl. 
  
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cynnig fel y'i cynigiwyd gan y 
Cynghorydd Choudhury ac eiliwyd gan y Cynghorydd Dilwar Ali. 
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DERBYNIWYD y bleidlais ar y cynnig. 
  
 
12 :   CWESTIYNAU LLAFAR  
 
Cynghorydd Williams i'r Cynghorydd De'Ath 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2021, pleidleisiodd trigolion a busnesau i gadw 
Heol y Castell ar agor i gerbydau preifat. Yn dilyn ymyrraeth Llywodraeth Cymru ym 
mis Medi 2022, mae Cyngor Caerdydd bellach yn ystyried a ddylai Heol y Castell 
gael ei chau i gerbydau preifat. Bydd busnesau a thrigolion yn cael eu heffeithio’n 
andwyol os bydd Heol y Castell ar gau i gerbydau preifat ac mae hyn yn peri risg o 
drosglwyddo llygredd i ardaloedd preswyl, felly cyn gwneud unrhyw benderfyniad i 
gau Heol y Castell, a wnaiff yr Aelod Cabinet gytuno i refferendwm lleol ar gyfer 
trigolion Grangetown a Glan-yr-afon i bleidleisio ar a ddylai Heol y Castell gau i 
gerbydau preifat/ 
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Rwy'n meddwl eich bod yn cam-ddisgrifio’r hyn yr ydym wedi'i wneud i ryw raddau. 
Os cofiwch, rydym wedi ailagor Heol y Castell ar sail dros dro fel y gallwn gasglu 
mwy o ddata ar ôl COVID-19 a gwneud mwy o waith modelu a byddwn yn gwneud 
penderfyniad terfynol ar hynny yn y flwyddyn newydd a gobeithio mai chi fydd y 
cyntaf i wybod. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Williams 
Diolch i fy ffrind da, y Cynghorydd De'Ath, am fy sicrhau mai fi fydd y cyntaf i wybod 
am gynigion i gau Heol y Castell oherwydd, wrth gwrs, fy mod i'n mynd i fynd allan ac 
rydw i'n mynd i ddweud wrth fusnesau yng nghanol ein dinas oherwydd eu bod ag 
ofn y bydd Heol y Castell yn cau i gerbydau preifat – a dylech fod hefyd, y 
Cynghorydd De'Ath, oherwydd bod risg y byddem yn trosglwyddo lefelau niweidiol o 
lygredd i'r ardaloedd preswyl. Pam nad ydych yn gwrando ar drigolion a bleidleisiodd 
i gadw Heol y Castell ar agor? Ai oherwydd eich bod am gadw Llywodraeth Cymru yn 
hapus a nhw yw'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau mewn gwirionedd yma? 
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Rydym yn dibynnu ar ddata a gwaith modelu gan fod Grŵp Llafur y Cabinet a’r 
chwith a’r canol chwith yn fwy cyffredinol yn ymarfer rhywbeth a elwir yn llunio polisi 
a arweinir gan dystiolaeth. Nawr, rwy'n gwybod nad dyna'ch peth chi, dwi'n gwybod 
nad dyna peth Liz Truss, rydych chi'n foi Liz Truss mawr ac mae hynny'n iawn - nid 
wyf yn siŵr beth sy'n pennu eich prosesau penderfynu, nid wyf yn gwybod p'un a 
yw'n ddigwyddiadau o arwyddocâd astrolegol ond, ar y chwith a'r canol chwith, rydyn 
ni'n defnyddio tystiolaeth empirig ac rydyn ni'n defnyddio'r dull gwyddonol ac, wrth 
gwrs, rydw i'n caru Grangetown, dwi'n foi Grangetown - rydych chi'n gwybod hynny - 
a byddwn ni'n rhoi Grangetown yn gyntaf a Chaerdydd yn gyntaf ym mha bynnag 
benderfyniad rydyn ni'n ei wneud ynghylch Heol y Castell. 
  
  
Y Cynghorydd Berman i'r Cynghorydd Goodway 
Rwy'n gobeithio bod y Cynghorydd Goodway yn sylweddoli bod yna gamgymeriad 
bach mewn gwirionedd yn fy nghwestiwn – y dylai fod wedi dweud ‘gwrthdroi’ 
(reverse) nid ‘cronfeydd wrth gefn perthnasol’ (relevant reserves), felly'r cwestiwn 
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mewn gwirionedd yw 'Beth yw strategaeth y cyngor i wrthdroi'r dirywiad economaidd 
cynyddol sy'n cael ei weld yn Heol y Frenhines, fel y dangosir gan niferoedd cynyddol 
o unedau siopau gwag?’ 
  
Ymateb – y Cynghorydd Goodway 
Bydd y cynghorydd yn ymwybodol bod y Cabinet wedi cymeradwyo cynllun 
gweithredu adfer canol y ddinas yn gynharach eleni, a oedd yn amlinellu ymateb y 
Cyngor i'r tueddiadau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n effeithio ar ganol dinasoedd ar 
ôl y pandemig. Roedd y cynllun yn seiliedig ar strategaeth adfer ehangach y ddinas a 
rhoddodd fanylion am gamau penodol y mae'r Cyngor yn eu cymryd mewn ymateb i'r 
heriau y mae canol dinasoedd yn eu hwynebu. Bu newid byd-eang yn y rôl y mae 
canol dinasoedd bellach yn ei chwarae ar draws y byd ac mae lleoliadau fel Heol y 
Frenhines mewn cyfnod o drawsnewid; fodd bynnag, tan ddydd Gwener diwethaf, 
roeddwn yn hyderus y bydd Heol y Frenhines yn parhau i fod yn stryd fawr fywiog. 
Gwn fod cynghorwyr yn gyffrous ynghylch y gwaith y mae’r cyngor eisoes yn ei 
wneud i gefnogi’r ardal o amgylch Heol y Frenhines, yn fwyaf nodedig datblygiad Cwr 
y Gamlas, sef prosiect sy’n anelu’n benodol at gefnogi busnesau yn rhan ogledd-
orllewinol canol y ddinas. 
Yn ogystal, mae'r tîm Datblygu Economaidd yn gwneud gwaith i hyrwyddo'r ddinas 
yn uniongyrchol fel lleoliad ar gyfer manwerthu a lletygarwch, yn ogystal â darparu 
cymorth uniongyrchol i fusnesau lleol. Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda nifer o 
feddianwyr newydd ar Heol y Frenhines ac un ohonynt yw cangen Cymdeithas 
Adeiladu Sir Fynwy newydd, a fydd yn agor yn fuan. Felly, er gwaethaf yr heriau y 
mae canolfannau’r Awdurdod yn eu hwynebu yn dilyn y pandemig, mae’r ffigurau ar 
gyfer nifer yr ymwelwyr yn dangos bod y nifer sy’n defnyddio Heol y Frenhines yn 
gyson yn uwch na’r lefelau cyn COVID-19. Mae’r Cyngor yn ymwybodol o’r effaith y 
gallai’r heriau presennol o ran costau byw ei chael ar y sector manwerthu, ond rwy’n 
hyderus y bydd strategaeth y Cyngor yn sicrhau y bydd canol y ddinas yn parhau i 
gefnogi miloedd o swyddi i bobl ledled Caerdydd a’r ddinas-ranbarth. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Berman 
Rwy'n meddwl bod y cynghorydd yn siarad yn dda ac rydym yn clywed o hyd bod 
nifer ein hymwelwyr yn cynyddu ac rydym yn gwneud yn dda o’n cymharu â chanol 
dinasoedd eraill, ond, os cerddwch i lawr Heol y Frenhines, mae'n edrych yn fwyfwy 
anobeithiol. Rydych chi'n gwybod bod mwy o siopau gwag ac rydym yn cael y math o 
fusnesau sy'n meddiannu rhai o'r unedau siop na fyddech chi'n disgwyl eu gweld ar 
ein strydoedd siopa mwyaf mawreddog. Mae'n debyg mai'r cwestiwn yw a ydych chi 
wedi cychwyn rhyw fath o uwchgynhadledd argyfwng o ddod â gwahanol randdeiliaid 
at ei gilydd i ddatblygu rhyw fath o strategaeth i wrthdroi hyn yn awr – p’un y gallwn 
gadw pob un o'r unedau siop yn siopau neu a ydym yn arallgyfeirio, dydw i ddim yn 
gwybod – ond rwy'n meddwl mai'r hyn y mae angen inni ei wneud yw cael rhyw fath 
o uwchgynhadledd i geisio dod o hyd i ffordd ymlaen ac a ydych yn gwneud hynny? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Goodway 
Rwy'n ddiolchgar i'r cynghorydd ei fod yn cydnabod fy mod yn siarad yn dda gan fy 
mod wedi gwneud gyrfa ohoni,  
ond peidiwch â chymryd fy ngair i. Wrth gwrs, rydym yn siarad â rhanddeiliaid eraill 
ac mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn siarad ag un o arbenigwyr eiddo manwerthu 
Caerdydd, Phil Morris o E J Hales, yr wythnos hon  
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ac mae'n rhaid i mi ddweud bod Phil, fel ni, yn hynod o gefnogol ynghylch Heol y 
Frenhines a'i dyfodol a nododd fod ganddo restr o gleientiaid yn aros i le ddod ar gael 
i sefydlu gweithrediadau yn Heol y Frenhines a dywedodd wrthyf ei fod yn hapus iddo 
gael ei ddyfynnu os oedd angen i mi wneud hynny. Dywedodd hefyd nad oedd yr 
erthygl negyddol ddiweddar yn Wales Online ynglŷn â Heol y Frenhines wedi cael 
unrhyw fewnbwn gan y sector eiddo proffesiynol yng Nghaerdydd a phe bai wedi 
gwneud hynny, ni fyddai wedi bod yn negyddol felly nid fi'n dweud yn fawr yn unig yw 
hwn fel cynghorydd, dyma fi'n adlewyrchu barn pobl sy'n gwybod llawer mwy am y 
pethau hyn na chi neu fi. 
  
  
Y Cynghorydd Livesy i'r Cynghorydd De'Ath 
Pan gymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor ym mis Mai 2020 y cais cynllunio ar 
gyfer meddygfa newydd Pentyrch ym mhentref Rhydlafar rhyw ddwy filltir y tu allan i 
Bentyrch y canlyniad oedd y byddai’r feddygfa bresennol ym Mhentyrch yn cau. Wrth 
ddod i'w benderfyniad, bu'r Pwyllgor Cynllunio yn trafod yn fanwl y broblem o ddiffyg 
trafnidiaeth gyhoeddus rhwng y ddau bentref a heb hynny ni fyddai unrhyw un nad 
oedd â mynediad at gludiant ei hun yn gallu defnyddio'r feddygfa yn Rhydlafar.  
Dylanwadwyd ar benderfyniad y Pwyllgor Cynllunio gan ymrwymiad gan y Cyngor i 
gwrdd â'r datblygwr gyda golwg ar oresgyn y broblem mynediad.  Mae mwy na dwy 
flynedd wedi mynd heibio heb unrhyw newyddion am y mater trafnidiaeth hynod 
bwysig hwn. Mae cannoedd o drigolion Pentyrch a Rhydlafar yn dal yn flin ac yn 
rhwystredig ynghylch y penderfyniad a diffyg diddordeb ymddangosiadol gan y 
Cyngor Sir. A allwch ddarparu adroddiad manwl ar ba gamau a gymerwyd, pryd, a'r 
casgliad y daethpwyd iddo yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio i ddatrys y 
broblem drafnidiaeth hon. 
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Rwyf wedi cael gwybod bod cyllid 106 cyfyngedig wedi’i gytuno gyda’r datblygwr i 
gefnogi gwell cyswllt trafnidiaeth i’r feddygfa newydd ond mae’r gwaith o ddatblygu’r 
feddygfa wedi’i ohirio o ganlyniad i COVID-19. Mae cyllid cynllun bysiau brys 
presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant bysiau yn ei gwneud hi'n anodd 
newid gwasanaethau bysiau presennol; fodd bynnag, cyn adleoli'r feddygfa, bydd 
swyddogion yn ymchwilio i opsiynau posibl ar gyfer gwasanaethu'r safle newydd. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Livesy 
A fyddai'r Cyngor yn helpu i ddylanwadu ar unrhyw ateb cludiant bws wrth ddysgu o 
gamgymeriadau a wnaed yng Ngwaelod-y-garth, sef anfon bysiau rhy fawr trwy 
bentref bach a ffordd gul debyg. 
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Rydym ni eisiau'r gwasanaeth gorau i'ch trigolion, ac mae'n rhaid i ni wneud popeth o 
fewn ein gallu a gweithio gydag aelodau lleol i gael y canlyniadau gorau. 
  
  
Y Cynghorydd Bowen Thompson i'r Cynghorydd De'Ath 
Amlygodd adroddiad Burns ‘1 metro, 1 rhwydwaith, 1 tocyn’ ym mis Tachwedd 2020 
bwysigrwydd rhwydwaith o ddewisiadau amgen i roi opsiynau trafnidiaeth credadwy 
newydd i bobl a busnesau nad ydynt yn cynnwys y draffordd na'r defnydd o gar, yn 
ogystal â chreu asgwrn cefn rheilffordd newydd i Dde-ddwyrain Cymru sy’n cynyddu 
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nifer y gorsafoedd rhwng Caerdydd ac Afon Hafren. A gytunwch fod creu gorsafoedd 
rheilffordd hygyrch a hyblyg yn gwneud cyfraniad hanfodol at wella’r amgylchedd, 
gan leihau allyriadau a chynyddu buddsoddiad economaidd a helpu i greu Caerdydd 
a rhanbarth iachach a mwy ffyniannus? 
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Cytunaf yn llwyr â phopeth a ddywedwch ac mae ein strategaeth drafnidiaeth yn 
cydnabod gwerth creu gorsafoedd rheilffordd newydd. Mae’r Cyngor yn gweithio’n 
agos gydag uned gyflawni Burns, y corff yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am 
argymhellion adroddiad Burns a’r potensial ar gyfer gorsafoedd rheilffordd newydd yn 
y coridor rhwng Caerdydd a Chasnewydd ac, wrth gwrs, mae datblygiad ychwanegol 
Parcffordd Caerdydd yn eich ward yn rhywbeth yr ydym bendant eisiau ei weld. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Bowen Thompson 
Mae Parcffordd Llaneirwg, fel y crybwyllwyd, yn orsaf prif reilffordd ac mae’n 
ddatblygiad i’w groesawu yn fy ward, Trowbridge a Llaneirwg, a rhywbeth yr wyf i, 
ynghyd â’m cyd-gynghorwyr ward Llafur, wedi’i gefnogi, ac rydym yn falch iawn bod 
Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer hyn. Fodd bynnag, yn dilyn y 
caniatâd hwnnw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 23 Tachwedd 2021 
gyfarwyddyd o dan Erthygl 18 o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref mewn 
perthynas â’r cais hwn ac mae hyn yn atal Cyngor Caerdydd rhag rhoi caniatâd 
cynllunio hyd nes y daw’r prosesau galw i mewn i ben. Rydym bellach bron i 
flwyddyn yn ddiweddarach ac mae penderfyniad i alw'r cais i mewn eto i'w wneud. 
Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i helpu i sicrhau bod y ddarpariaeth hanfodol hon yn 
cyflawni ar gyfer fy mhreswylwyr a phobl yn y rhanbarth.   
  
Ymateb – y Cynghorydd De'Ath 
Chi'n gwybod, rwy’n meddwl bod Llaneirwg yn ffodus iawn i gael tri chynghorydd mor 
ddygn yn ymladd ei gornel. Rydych chi wedi dod ataf i lobïo ac rydw i wedi mynd at 
yr Arweinydd ac rydyn ni'n gwneud pob sylw y gallwn i Lywodraeth Cymru i gael hyn 
dros y llinell – mae'n rhywbeth rydyn ni'n meddwl y byddai o fudd mawr i'r ddinas yn 
ogystal â Llaneirwg. 
  
Y Cynghorydd Littlechild i'r Cynghorydd Lister 
Pan gyhoeddwyd adroddiad blynyddol diweddar ar Wasanaethau Cymdeithasol yr 
Awdurdod Lleol, ar dudalen 14 roedd yn amlygu'r cynnydd a chysondeb o ran lleoli 
plant mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio. Faint o blant a phobl ifanc y mae hyn yn 
effeithio arnynt o dan ofal Cyngor Caerdydd a beth yw oedran y rhai sy'n cael eu 
cartrefu mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
Yn anffodus, nid yw wedi'i gyhoeddi eto mewn gwirionedd – dyna oedd yr adroddiad 
a aeth i'r Pwyllgor Craffu a bydd yn dod i'r Cabinet a'r Cyngor Llawn fis nesaf a 
byddaf yn fwy na pharod i'w drafod yn fanylach bryd hynny – ond dim ond i roi 
rhywfaint o sicrwydd ichi fod pob lleoliad heb ei reoleiddio sydd gennym yng 
Nghaerdydd wedi cael arolygiaeth gadarn gan reolwyr a dyma'r dewis olaf yr ydym 
yn edrych ato ond rydym yn hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru cyn gynted â phosibl 
ac rydym yn cadw mewn cysylltiad â nhw trwy gydol y lleoliad. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Littlechild 
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A allwch roi sicrwydd i'r Cyngor nad oes unrhyw blant o dan 16 oed yn cael eu lleoli 
mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
Nid oes arnaf angen i gynghorwyr yn y siambr ddweud ‘Ie’ neu ‘Na’ pan fyddaf yn 
sefyll i fyny i ateb cwestiwn, diolch, ond yr hyn y byddwn yn ei ddweud, gynghorydd, 
er na fyddem fel arfer yn rhoi oedrannau unigol, yw byddaf yn cadarnhau bod rhai 
plant rhwng 11 ac 16 oed yn y lleoliadau hyn a dyna pam mae gennym ni 
oruchwyliaeth a chefnogaeth gadarn ar waith. 
  
  
Y Cynghorydd Carter i'r Cynghorydd Thorne 
Pa gamau y mae'r Cyngor yn eu cymryd i amddiffyn tenantiaid sy'n ymwneud â 
chyfnewid tai cyngor? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Thorne 
Diolch i'r Cynghorydd Carter gan fy mod eisoes wedi nodi yn fy ateb i'ch cwestiwn 
ysgrifenedig ar y pwnc hwn fod pob achos o gyfnewid tai cymdeithasol yn cael ei 
lywodraethu ar hyn o bryd gan Ddeddf Tai 1985, sy'n nodi meini prawf hanfodol ar 
gyfer cymeradwyo cyfnewidiadau o'r fath.  Mae gan denantiaid sicr hawl statudol i 
gyfnewid dan y ddeddfwriaeth hon. Rhaid i reolwyr wirio ac awdurdodi cyfnewidiadau 
i sicrhau y dilynir gweithdrefnau cywir, bod y broses yn deg, ac ymlynir at ofynion 
deddfwriaethol. Ar gyfer eiddo'r Cyngor, mae nifer o ymchwiliadau'n cael eu cwblhau, 
gan gynnwys diogelu a gwirio cyflwr eiddo. Gellir cymryd camau ychwanegol i 
sicrhau bod y cyfnewid yn cyd-fynd ag anghenion y tenantiaid, megis cytuno ymlaen 
llaw ar unrhyw atgyweiriadau y mae angen eu cwblhau cyn y cyfnewid, ymgysylltu â'r 
therapydd galwedigaethol, neu ofyn am eirdaon gan landlordiaid eraill. Cynghorir 
ymgeiswyr yn gryf bob amser i ymweld â'r eiddo cyn cwblhau cyfnewidiad ac, os yw'r 
eiddo mewn cyflwr addurniadol gwael ond mae'r ddau barti yn dal i ddymuno symud 
ymlaen, mae angen i bob tenant lofnodi cytundeb i'r perwyl hwn. Mae taflen gyngor 
newydd ar gyfnewidiadau cilyddol yn cael ei drafftio ar hyn o bryd i sicrhau bod 
ymgeiswyr cyfnewid yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch cyfnewid 
eiddo. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Carter 
Rwy'n meddwl eich bod wedi nodi’r safbwynt cyfreithiol yn glir iawn o ran beth ddylai 
ac na ddylai'r Cyngor fod yn ei wneud. Fy mhryder yw, gyda hynny i gyd mewn 
golwg, sut mae gennym ni systemau lle mae gennym ni denantiaid yn symud i mewn 
i eiddo yn fy ward, yn ddidwyll, dim ond i ganfod bod yr eiddo mewn cyflwr ofnadwy a 
swyddogion y Cyngor i fod yn cymeradwyo pethau, ac yna mewn gwirionedd 
unigolion eu hunain yn cael eu gadael mewn perygl? Fy mhryder i yw bod rhai o’n 
tenantiaid cyngor yn hynod agored i niwed. Mae gennym ni fel landlordiaid 
ddyletswydd i ofalu am y bobl hyn ac rwy’n gwybod bod hyn yn rhywbeth y mae’r 
Cynghorydd Thorne yn poeni’n angerddol amdano ond, eto, rwy’n poeni am y 
prosesau sydd gennym ar waith – o bosibl o ran materion staffio cysylltiedig, wn i 
ddim – er mwyn i’r craciau hyn ddod i’r amlwg ac i bethau lithro drwy’r rhwyd ac rwy’n 
meddwl bod angen i ni gynyddu ein hymdrechion fel awdurdod i wneud yn siŵr ein 
bod yn gallu amddiffyn y tenantiaid agored i niwed hyn – a fyddai’r Aelod Cabinet yn 
cytuno â mi ar hynny? 
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Ymateb – y Cynghorydd Thorne 
Y Cynghorydd Carter – na, fyddwn i ddim yn cytuno, y mater yw mai mater i’r 
unigolion hynny yw hi ac rydym yn cynnal archwiliad ac mae pethau’n cael eu cytuno 
rhwng y ddau barti ond, pan fyddwch yn ymweld ag eiddo sydd wedi’i orffen gyda 
chypyrddau dillad yn erbyn waliau a phob math o bethau, yn anaml iawn y bydd pobl 
yn edrych tu ôl iddynt. Rwyf wedi cael yr un cwynion a dyna'r rheswm dros lunio 
taflen ffeithiau a dweud wrth bobl am yr hyn y mae gwir angen iddynt edrych 
amdano. Y mater arall yw pan fydd pobl yn symud, ac maent yn gadael llawer o 
sbwriel ar ôl hefyd mewn gerddi a phopeth. Felly mae'n anodd oherwydd mae hwn yn 
gytundeb rhwng y ddau denant ac nid yw hyn yn gytundeb gyda'r Cyngor – mae'n 
gytundeb rhwng ddau denant – a'r hyn roeddwn i ei eisiau oedd y daflen ffeithiau i 
wneud yn siŵr bod y bobl hynny sy'n ystyried cyfnewid, mewn gwirionedd rydym yn 
tynnu sylw at rai o’r peryglon a rhai o’r pethau y mae angen iddynt gadw llygad 
amdanynt ond, yn aml iawn, pobl sydd mewn angen dybryd am dai neu sydd mewn 
angen dybryd i gael eu symud yn nes at deuluoedd, maent yn cerdded i mewn i 
gartref wedi’i orffen yn llawn, mae’n edrych yn hyfryd ac yn wag, mae'n edrych yn 
ofnadwy, ac rwy'n teimlo drostynt ond mae'n rhaid inni gael rhyw fath o broses ffurfiol 
a dyna beth rydym yn ei wneud ac rydym yn ceisio a byddwn yn parhau i geisio ei 
wella i wneud yn siŵr nad yw pobl yn cael eu gadael mewn sefyllfa ofnadwy. 
  
  
Y Cynghorydd Gibson i'r Cynghorydd Burke-Davies 
Rwy’n sicr bod y siambr hon wrth ei bodd â thîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a’i 
lwyddiant hir-ddisgwyliedig i gymryd rhan yng Nghwpan y Byd.  Roeddwn i'n meddwl 
hynny, felly llongyfarchiadau hwyr i'r tîm. Fy nghwestiwn yw a oes unrhyw gynlluniau 
ar waith i Gyngor Dinas Caerdydd drefnu neu wneud darpariaethau ar gyfer parthau 
cefnogwyr awyr agored neu rannol dan orchudd? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Burke-Davies 
Mae'r cyngor yn parhau i weithio gyda Gŵyl Cymru, sef digwyddiad deg diwrnod i 
ddod â chymunedau at ei gilydd fel rhan o ymgyrch Cwpan y Byd Cymru, ac mae'n 
cael ei hyrwyddo gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac mewn partneriaeth â Chyngor 
Celfyddydau Cymru. Mae galwad agored ar hyn o bryd i unrhyw gwmni neu sefydliad 
sy’n dymuno dangos gemau Cwpan y Byd Cymru i gyflwyno manylion eu digwyddiad 
i Gŵyl Cymru i gofrestru ar y wefan. Byddant yn derbyn cymorth, megis deunyddiau 
marchnata, fideos, rhestri chwarae ac asedau cyfryngau cymdeithasol, i gefnogi 
hyrwyddo eu digwyddiadau a'r dyddiad cau ar gyfer hynny yw 19 Hydref. Yng 
Nghaerdydd hyd yn hyn, mae Clwb Ifor Bach a Chapter wedi cofrestru ar gyfer eu 
cyfranogiad ac mae gwaith yn mynd rhagddo i ehangu lefel y cyfranogiad ac 
ymgysylltiad ar draws y ddinas. 
  
Y Cynghorydd Kate Carr i'r Cynghorydd Merry 
A wnewch chi ymuno â ni i longyfarch Molly Fenton a’r ymgyrch Carwch Eich Mislif 
am eu gwaith? Mae'n galonogol gweld yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i sicrhau 
bod merched ifanc yn cael urddas wrth reoli eu mislif trwy fynediad at gynhyrchion 
mislif am ddim. Beth arall all cynghorwyr a llywodraethwyr ysgol – y mae llawer 
ohonynt yma – ei wneud i sicrhau bod y cynhyrchion a gynigir yn cyrraedd pob 
myfyriwr yn ôl y bwriad? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Merry 
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Diolch i'r Cynghorydd Carr am roi cyfle i mi longyfarch Molly am yr ymgyrch y mae hi 
wedi bod yn ei chynnal ar y mater hwn ac rwy'n croesawu hynny'n fawr. Rwyf i, fel 
llawer o fenywod rwy’n siŵr yn yr ystafell hon, wedi bod yn yr union sefyllfa honno o 
beidio â chael arian arnaf ar gyfer cynhyrchion misglwyf a rholio papur toiled i fyny 
mewn ymgais daer y byddwch yn aros yn ddiogel nes bod gennych yr arian i fynd 
allan i brynu padiau mislif ac ni all unrhyw beth deimlo'n fwy gwaradwyddus i unrhyw 
un na bod yn y sefyllfa honno. Mae ysgolion wedi cael cynhyrchion ac rydym wedi eu 
darparu â chynwysyddion hefyd fel y gallant fod yn y toiled – nid ydych chi eisiau 
siarad a dod o hyd i rywun arall os oes angen tywel mislif neu dampon – nad ydych 
chi eisiau hynny – mae angen ei fod yn y fan a'r lle ac mae angen iddo fod ar gael. 
Gall pob llywodraethwr unigol yn yr ystafell hon godi hyn yn eich cyrff llywodraethu a 
gwneud yn siŵr bod eich ysgolion yn dilyn y canllawiau a roddwyd iddynt ac yn 
gwneud y cynhyrchion hynny sydd ganddynt yn hygyrch. Nid wyf am glywed am 
unrhyw ysgol yn dweud nad oes angen mwy o gynhyrchion arnynt. Os nad yw'ch 
ysgol yn derbyn mwy o gyflenwadau, dylech fod yn gofyn iddynt pam nad oes angen 
mwy o gyflenwadau arnynt, dewch ag ef i fyny, gofynnwch iddynt a dyna ddyletswydd 
y gall pob un yn yr ystafell hon a oedd yn llywodraethwr ysgol ei gymryd yn ôl, mae'n 
rhywbeth syml, felly gwnewch ef os gwelwch yn dda. 
  
  
Y Cynghorydd Cowan i'r Cynghorydd Wild 
Pam mae pentyrrau o finiau glas yn Ffordd Lamby a beth oedd eu cost? A yw'r 
Cyngor yn bwriadu casglu'r biniau glas a ddosbarthwyd i gartrefi yn ystod y peilot 
ailgylchu gwydr gwreiddiol? Beth oedd cyfanswm cost y cynllun segur hwn? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Wild 
Mae pob un o'r cadis glas hynny yn costio tua £3.90 ac maen nhw wedi cael eu 
defnyddio fel rhan o'r treialon rydyn ni wedi bod yn eu cynnal i lywio ein strategaeth 
ailgylchu newydd ar gyfer jariau a photeli gwydr. Roedd canlyniadau’r arbrawf hwn yn 
galonogol iawn, gan ddangos bod casglu gwydr yn y modd hwn nid yn unig yn lleihau 
halogiad yn ein hailgylchu cyffredinol ond hefyd yn golygu ein bod yn arbed symiau 
sylweddol o arian gan y gallwn wedyn werthu’r gwydr o ansawdd llawer gwell 
ymlaen. Fel y byddwch wedi gweld yn y strategaeth ailgylchu ddiweddar rydym 
newydd ei chymeradwyo, bydd angen y cadis nawr mewn gwirionedd i gasglu poteli 
a jariau gwydr wrth eu cyflwyno ar draws gweddill Caerdydd. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Cowan 
Ni allai'r Cynghorydd Cowan fod yma yn y siambr felly dywedodd y byddai'n cyflwyno 
ei chwestiynau yn ysgrifenedig. 
  
Ateb – y Cynghorydd Wild 
Diolch i chi a dim ond i ddweud wrth y Cynghorydd Cowan fy mod yn hapus iawn i 
gwrdd â chi i siarad am hyn, ac yn enwedig pan fydd Rhiwbeina yn dod ymlaen fel 
rhan o'r cyflwyniad nesaf, byddai'n dda iawn siarad â chi. Rwy'n gwybod eich bod yn 
gwneud gwaith da gyda'r ailgylchu a'r gwastraff yn eich ardal, felly byddech yn dda 
iawn i siarad am bryderon trigolion a gwneud yn siŵr eu bod yn deall y newidiadau 
rydym yn eu gwneud a pham rydym yn eu gwneud. 
  
Y Cynghorydd Procter i'r Cynghorydd Huw Thomas 
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A all yr Arweinydd roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau ar gyfer cronfa ddŵr 
Llanisien? 
  
Ateb – yr Arweinydd 
Diolch i'r Cynghorydd Procter am eich cwestiwn. Roedd yn dda ymuno â chi a’r 
Cynghorydd Hunt yn gynnar y mis hwn i weld yn bersonol y cynnydd da sy’n cael ei 
wneud gan Dŵr Cymru i ddarparu’r hwb ymwelwyr newydd yng nghronfeydd dŵr 
Llanisien a Llys-faen, sy’n cyfrannu at ymrwymiad maniffesto hirsefydlog y 
weinyddiaeth hon, a’n maniffesto ni yn 2017 yn wir, i ddychwelyd hwylio i gronfa ddŵr 
Llanisien. Deallaf yn awr fod manylion priffyrdd a draenio yn mynd rhagddynt yn dilyn 
y gymeradwyaeth gynllunio ym mis Medi y llynedd, a disgwylir i’r gwaith adeiladu 
gael ei gwblhau y gwanwyn nesaf. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno â mi y bydd y 
cyfleusterau newydd yn gyrchfan wych i ymwelwyr ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at 
weld hwylio’n dychwelyd ac argaeledd chwaraeon eraill yn ogystal, gan gynnwys 
nofio dŵr gwyllt, yn y cyfleuster newydd hwn. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Procter 
Diolch i chi ac rydw i'n cytuno â chi, Arweinydd, ac roedd yn wych gweld y safle 
ychydig wythnosau'n ôl gyda chi a fy nghyd-aelod ward, Garry Hunt, ac mae'n wych 
hefyd gweld bod buddsoddiad y Cyngor Llafur wedi caniatáu i'r gronfa ddŵr ddod yn 
ôl i mewn i ddefnydd o'r diwedd a hefyd diolch i Grŵp Gweithredu’r Gronfa Ddŵr, 
Julie Morgan AS Gogledd Caerdydd, cyn-gynghorwyr Llanisien Phil Bale a Julie 
McGill, a hefyd y rhiant-gynghorydd Gary Hunt, a lwyddodd i atal y Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig rhag dod yn ddatblygiad mawr ar y safle. Cyn i’r 
safle gael ei ddraenio yn 2010, roedd y gronfa ddŵr yn gartref i Ganolfan Hwylio 
Llanisien, fel y gwnaethoch nodi, a agorodd yn 1974. Hyfforddodd Hannah Mills, 
enillydd medal aur Olympaidd yma, gan ei rhoi ar drywydd i fod yn Olympiad 
benywaidd mwyaf llwyddiannus Cymru. Ydych chi’n meddwl bod gennym ni’r 
potensial nawr i hyfforddi mwy o enillwyr medalau aur o Gaerdydd? 
  
Ateb – yr Arweinydd 
Diolch i’r Cynghorydd Procter am eich cwestiwn ac mae’n dda gweld cymryd rhan 
mewn chwaraeon ar bob lefel yn y siambr hon. Rwy’n mawr obeithio y gwelwn 
enillwyr medalau yn y dyfodol yn dod allan o Gaerdydd ym mhob camp ac ni fyddai’n 
ddefnyddiol pe na bawn yn tynnu sylw at y ffaith bod y medalau hwylio yr ydym 
wedi’u cael gan drigolion Caerdydd, fel y dywedwch, yn dyddio’n ôl i’r 1970au, bron i 
50 mlynedd o hwylio yng nghronfa ddŵr Llanisien. Wrth gwrs, mae’r ddarpariaeth 
hwylio honno wedi trosglwyddo i Fae Caerdydd mewn gwirionedd ac yn dal i gael ei 
darparu hyd heddiw gan staff Cyngor Caerdydd a, hyd yn oed ar ôl i’r cyfleuster 
newydd hwn agor yn Llanisien, bydd y gwasanaeth hwnnw’n parhau ym Mae 
Caerdydd. Bydd yn golygu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl Caerdydd hogi eu 
sgiliau ar y dŵr, diolch. 
  
  
Y Cynghorydd Robson i'r Cynghorydd Huw Thomas 
Y Cynghorydd Thomas, gyda Chaerdydd yn methu â gwneud cais i fod yn Ddinas 
Groesawu Eurovision 2023, pa gamau y bydd y Cabinet yn eu cymryd i sicrhau y 
gellir darparu ar gyfer unrhyw gyfleoedd yn y dyfodol i gynnal digwyddiad byd-eang 
ar fyr rybudd? 
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Ymateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Diolch i chi, gynghorydd. Cefais fy synnu braidd gan eich cwestiwn gan fy mod yn 
gwybod drwy eich presenoldeb yn ein cyfarfodydd Cabinet dros y pum mlynedd 
diwethaf y byddech yn gwybod drwy'r adroddiad strategaeth gerddoriaeth a 
gyflwynwyd drwy'r Cabinet am ein huchelgais i greu ecosystem gerddoriaeth gyflawn 
ar gyfer cynnal cerddoriaeth fyw yng Nghaerdydd. Byddwch yn ymwybodol ac, yn 
wir, eich bod wedi cefnogi neu fynegi eich cefnogaeth i gynlluniau'r weinyddiaeth hon 
i ddarparu arena dan do ym Mae Caerdydd a fydd â chapasiti o dros 15,200, 
digwyddiadau bob blwyddyn, gwerth 100 miliwn o bunnoedd o gynnydd mewn gwerth 
ychwanegol gros 
, a miliwn a mwy o ymwelwyr i'r ddinas, ac, mewn gwirionedd, mae arena o'r maint 
hwnnw yn cyd-fynd yn well â gofynion digwyddiad fel Eurovision.  Rwy'n meddwl ei 
fod bob amser yn mynd i fod yn fath gwahanol o ddigwyddiad pe baent wedi dewis 
defnyddio Stadiwm Principality. Mae gennym ni ac rydych chi'n gwybod enw da 
rhagorol fel dinas digwyddiadau mawr yma yng Nghaerdydd, yr agwedd tîm 
Caerdydd honno o Gyngor Caerdydd, yr heddlu i gyd yn dod at ei gilydd fel y 
gwelsom yn wir yn ystod ymweliad y Brenin yn gynnar yn y mis, ond rwy'n cymryd 
bod eich cwestiwn yn gadarnhad mewn gwirionedd o'n strategaeth i gyflawni'r arena 
honno, gan ei chydnabod fel y darn coll yn ein seilwaith diwylliannol, a dymunaf yn 
unig, y Cynghorydd Robson, y gallai rhai Aelodau eraill o'ch grŵp ddangos yr un lefel 
o gefnogaeth i'n huchelgais ar gyfer Caerdydd. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Robson  
Diolch i chi am yr ateb hwnnw, ond cyfeiriodd fy nghwestiwn at fyr rybudd, sef y darn 
allweddol yr wyf yn meddwl i chi ei golli yn eich ateb cychwynnol ac un peth a oedd 
yn siomedig pan benderfynodd Caerdydd beidio â chynnig oedd bod Stadiwm 
Principality eisoes yn cael ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau eraill wedi'u 
hamserlennu. Fodd bynnag, gyda chyfle fel hwn, a fyddai'n beth doeth ceisio symud 
neu ohirio rhai digwyddiadau tan ar ôl Eurovision? Rwy'n edrych ar Lerpwl, er 
enghraifft, sydd wedi cyrraedd y ddau olaf. maen nhw'n edrych i ohirio Magic Mike, 
beth bynnag yw hwnnw, ond hefyd Syr Elton John, perfformiadau rhyngwladol mawr 
iawn a fydd yn cael eu clirio yn yr amserlenni ar gyfer Eurovision, ac roeddwn i'n 
meddwl ein bod yn wir wedi colli cyfle yn fawr iawn ac ein bod ni mewn sefyllfa i 
wneud cynnig, pwy a ŵyr a fydden ni wedi bod yn llwyddiannus yn y rownd derfynol 
ond o leiaf byddwn ni wedi bod ar y rhestr fer – yno, dwi'n meddwl, i ni golli cyfle. 
Dwi'n gobeithio y bydd rhai o'r awgrymiadau a wnaethoch am y seilwaith fod ar waith 
pan fyddwn yn cynnig y tro nesaf, os bydd tro nesaf, ar gyfer Eurovision. 
  
Ymateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Wrth gwrs, gwnaethom fyfyrio ynghylch a oedd y digwyddiadau a drefnwyd yn y 
Principality yn rhywbeth y gellid eu haildrefnu – gwyddoch mai un o'r digwyddiadau 
dan sylw oedd twrnamaint rygbi rhyngwladol ar gyfer cadeiriau olwyn, felly byddai 
wedi bod yn broblemus iawn i symud hynny. Mae yna ddigwyddiadau eraill yn y 
cynllun sydd heb eu cyhoeddi eto felly ni allaf fanylu arnynt yma heno, ond sy'n 
ymwneud â rhai o sêr cerddoriaeth mwyaf y byd yn dod i'r Principality, felly rydych 
chi'n gwybod bod y penderfyniad – a wnaed ar y cyd, fel y dywedais, ar sail Tîm 
Caerdydd – oedd, yn enwedig gyda’r ffeithiau hynny a ychwanegwyd at natur 
wahanol y Principality o’i gymharu â lle y cynhelir Eurovision fel arfer, wedi cyfrannu 
at y penderfyniad i beidio â chynnig neu beidio â chyflwyno cynnig nad oedd yn 
cydymffurfio. 
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Y Cynghorydd Molik i'r Cynghorydd Burke-Davies 
Bûm mewn cynhadledd anghydraddoldebau iechyd yn ddiweddar ac roedd yr Aelod 
Cabinet dros Gydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd hefyd yn bresennol ac roedd llawer 
o dystiolaeth ymchwil gref i anghydraddoldebau iechyd o ran hil a ddatgelwyd yn 
ystod COVID-19. Clywsom hefyd fod cyflyrau cardiaidd yn fwy cyffredin mewn rhai 
cymunedau ethnig penodol, h.y. y gymuned Bangladeshaidd. Nododd y cyflwyniad 
mai un ffordd o wella iechyd a lleihau risg yn y cymunedau hyn oedd trwy ymarfer 
corff a merched Bangladeshaidd yn arbennig sydd leiaf tebygol o wneud ymarfer 
corff ac un o’r prif resymau a amlygodd ymchwil o ran pam nad yw’r merched eisiau 
ymarfer corff yw eu bod yn teimlo'n anghyfforddus mewn cyfleusterau rhywedd 
cymysg. Bu Caerdydd yn treialu ac agor sesiynau nofio i ferched yn unig yn ei 
chyfleusterau hamdden flynyddoedd lawer yn ôl ar sail tystiolaeth ymchwil o'r fath. 
Roedd y sesiynau’n boblogaidd iawn. Fodd bynnag, tra oedd COVID-19 yn amlygu 
anghydraddoldebau iechyd yn y cymunedau hyn, arweiniodd hefyd at ostyngiad 
sylweddol yn y nifer o gyfleoedd nofio i ferched yn unig yn y ddinas hon. A yw 
Caerdydd wedi troi'n ôl ar ei hymrwymiad i fynd i’r afael â chydraddoldeb iechyd? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Burke-Davies 
Effeithiwyd ar bob grŵp defnyddwyr gan lai o wasanaethau hamdden o ganlyniad i 
bandemig COVID-19 ond gallaf ddatgan yn bendant nad yw’r Cyngor wedi newid ei 
ymrwymiad ac mae ein partner hamdden GLL wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglenni 
gweithgareddau ar draws pob safle gyda phob grŵp defnyddwyr ar ôl y pandemig. 
Mae GLL wedi sefydlu partneriaethau effeithiol gyda byrddau iechyd lleol i ddarparu 
mynediad penodol at weithgarwch corfforol gyda’r nod o wella iechyd a llesiant ledled 
Caerdydd. Ymhellach, mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud 
Ymarfer Corff yng Nghaerdydd yn mynd i'r afael â materion iechyd risg uchel trwy 
weithgarwch corfforol a thargedau ac mae'n parhau i dargedu bwa deheuol y ddinas, 
lle mae poblogaeth uchel o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Mae partneriaethau pellach 
hefyd wedi cael eu datblygu trwy GLL – er enghraifft, y Black Swimming Association 
a grŵp Butetown Swim – er mwyn cynnig gwersi nofio pellach a gweithgareddau 
dyfrol i ferched. Wrth i'r gwasanaethau hyn gael eu cynyddu eto ar ôl y pandemig, 
rwy'n fwy na pharod i gael sgwrs, os ydych chi'n teimlo bod unrhyw fannau dall neu 
feysydd yr ydym yn eu methu, i ymgysylltu ar y rheini a gwneud yn siŵr y gallwn 
barhau i wneud gwelliannau. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Molik 
Byddaf yn sicr yn anfon e-bost â rhai manylion atoch yn ddiweddarach. Felly ynghyd 
ag agor a chreu cyfleoedd i'r cymunedau hyn ac i leihau'r risg o gyflyrau iechyd, yn 
bennaf oherwydd eu cyfleoedd bywyd o ganlyniad i statws economaidd, mudo a 
hanes o ataliad. A ydych yn deall yr angen i alw am gymorth tegwch nid mynediad 
cyfartal i gyfleusterau a gwasanaethau hamdden? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Burke-Davies 
Ydw, ac rwy'n gobeithio wrth inni symud ymlaen eto, os oes unrhyw beth yr ydym ni 
neu fi'n ei fethu, fy mod yn hapus i gymryd cyngor a gwneud yn siŵr ein bod yn creu 
amgylchedd lle mae cydraddoldeb a chyfiawnder. 
  
  
Y Cynghorydd Owen Jones i'r Cynghorydd Weaver 
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Diolch i chi o ystyried y pwysau chwyddiant ar gyllideb y Cyngor. Pa gymorth newydd 
sy'n cael ei gynnig gan Lywodraeth y DU o ganlyniad i'r digwyddiad cyllidol ddydd 
Gwener? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Weaver 
Diolch, y Cynghorydd Jones. Fel y rhan fwyaf o bobl yn y wlad ac yn yr economi, 
rwy'n meddwl ein bod yn teimlo nad oedd unrhyw gefnogaeth o'r digwyddiad cyllidol 
ddydd Gwener diwethaf. Gwnaed cyhoeddiadau nad oedd gwasanaethau 
cyhoeddus, yn y bôn, ar flaen meddwl y llywodraeth. Gwnaethoch sôn am bwysau 
chwyddiannol yr ydym yn eu hwynebu. Yn yr haf, deuthum yma ac adrodd am fwlch 
cyllidebol posibl o 29 miliwn o bunnoedd. Ers hynny, credaf ei bod yn deg dweud mai 
dim ond i un cyfeiriad yr ydym wedi gweld prisiau’n symud. Rydym yn wynebu costau 
cynyddol tanwydd, bwyd, ynni, tâl, ac mae cyflenwyr yn wynebu’r rheini hefyd ac yn 
trosglwyddo’r rheini ac rwy’n meddwl bod llywodraeth leol a gwasanaethau 
cyhoeddus ledled y DU wedi bod yn gwneud y pwynt drwy’r flwyddyn hon, ein bod yn 
wynebu argyfwng sylweddol yn y flwyddyn ariannol nesaf os na fydd Llywodraeth y 
DU yn gweithredu ac, yn anffodus, nid oedd y camau a gymerwyd yr wythnos 
ddiwethaf yn canolbwyntio ar wasanaethau cyhoeddus. Nid oedd yn canolbwyntio'n 
blwmp ac yn blaen ar bobl gyffredin y wlad hon, ac rwy'n meddwl i gael sylw yr 
wythnos ddiwethaf roedd yn rhaid i chi fod yn fanciwr neu'n filiwnydd. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Owen Jones 
Mae'n debyg mai fy nghwestiwn i chi'r Cynghorydd Weaver yw a ydych chi'n cytuno â 
mi y dylai cynghorwyr a ddangosodd y fath farn wael i bleidleisio ac ymgyrchu dros y 
Prif Weinidog hwn edrych ar eu hunain cyn rhoi cyngor ar sut i redeg y ddinas hon 
oherwydd efallai, dim ond efallai, dydyn nhw ddim cweit mor graff yn wleidyddol ag y 
maen nhw'n meddwl ydyn nhw? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Weaver 
Rwy'n cytuno'n llwyr, y Cynghorydd Jones, ei fod yn bwynt da iawn. rydych chi'n 
gwybod nad oedd hwn yn rhywbeth na ragwelwyd. Dywedodd y canghellor blaenorol 
– nid yr un a gawsom dros yr haf ond yr un a gawsom ar ddechrau'r flwyddyn – yn yr 
ymgyrch arweinyddiaeth fod y Prif Weinidog yn rhedeg ar economeg stori dylwyth 
teg, y bydd hyn yn arwain at droell chwyddiant, ac roedd ei phecyn economaidd 
arfaethedig yn drychineb ac yna digwyddodd dydd Gwener diwethaf. Ydw, rwy’n 
meddwl bod angen i unrhyw un yn y siambr hon sy’n poeni am y gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghaerdydd ddeall bod yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd gan 
Lywodraeth y DU yn niweidio ein gwasanaethau yma, yn eu niweidio ledled y wlad, a 
bod angen iddo newid a bod angen iddo newid yn gyflym. 
  
Y Cynghorydd Cowan i'r Cynghorydd Merry 
A wnaiff yr Aelod Cabinet roi gwybod pa ysgolion nad ydynt yn cynnig prydau poeth i 
ddisgyblion o hyd a beth yw’r amser hiraf nad yw ysgol wedi cynnig y ddarpariaeth 
hon? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Merry 
Ers dechrau'r flwyddyn academaidd newydd, dim ond un ysgol gynradd yng 
Nghaerdydd sydd ddim wedi gallu cynnig dewis pryd poeth i ddisgyblion, sef Ysgol 
Gynradd Stacey. Mae hyn oherwydd gwaith atgyweirio a chynnal a chadw helaeth 
sydd wedi’i wneud yn yr ysgol a rhagwelir y bydd darpariaeth prydau poeth yn cael ei 
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chynnal yn fuan ar safle Ysgol Gynradd Stacey ac mae cynlluniau hefyd ar gyfer 
darparu bwyd poeth i ddisgyblion sy’n mynychu safle Ysgol Uwchradd Willows yn y 
cyfamser ac roeddwn i'n gobeithio i rannu gyda chi, y Cynghorydd Cowan, y 
newyddion bod adborth cadarnhaol iawn o'r prydau ysgol yma yn Ysgol Gynradd 
Rhiwbeina gydag un person yn disgrifio'r prydau fel safon Gordon Ramsay, felly 
maen nhw'n amlwg wedi gwella ers i mi fod yn yr ysgol. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Cowan 
Rwy'n siŵr y byddai'r Cynghorydd Cowan wrth ei fodd â'r ymateb hwnnw am Gordon 
Ramsay, ond nid wyf yn mynd i regi fel Gordon Ramsay yn yr ymateb hwnnw. O ran 
Ysgol Gynradd Stacey, a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cymorth yr 
ydym yn ei ddarparu i ddosbarthu prydau poeth i ddisgyblion ac a allwch gadarnhau 
a yw Turkey Twizzlers dal ar y fwydlen – yr oeddent pan oeddwn i’n blentyn ac rwy'n 
gobeithio eu bod nhw dal arni nawr? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Merry 
Rwy'n siŵr y byddai'r Cynghorydd Williams yn falch iawn o wybod bod y rhan fwyaf o 
ysgolion mewn gwirionedd yn cael eu prydau ysgol yn eu tro ar-lein er mwyn iddo 
allu darllen y fwydlen a rhagweld ymweliad â'i ysgol leol nawr am ginio. Yn amlwg, 
rydych chi'n gwybod, fel y dywedais yn yr ateb, ein bod ni'n awyddus i gael y 
ddarpariaeth prydau poeth yn ôl cyn gynted â phosibl, oherwydd materion logistaidd 
yn unig sy'n gyfrifol ar hyn o bryd, pan fydd gennych chi waith helaeth yn mynd 
ymlaen yn yr ysgol. 
  
  
Y Cynghorydd Berman i'r Cynghorydd Wild 
Y Cynghorydd Wild – a yw hi'n dal yn wir y bydd y ganolfan ailgylchu dros dro ym 
Mharc Tŷ Glas yn aros ar agor am gyfnod amhenodol fel y cyhoeddwyd gan y cyngor 
mor ddiweddar â mis Mawrth eleni? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Wild 
Diolch i chi am eich cwestiwn, gynghorydd. Gan eich bod yn gwybod, mae Parc Tŷ 
Glas wedi'i nodi fel safle i'w ailddatblygu i ddarparu cyfleusterau ar gyfer anghenion 
addysgol lleol felly fel mae'r term yn awgrymu, bydd y cyfleuster dros dro yn symud o 
gwmpas fel rydym wedi trafod yn flaenorol ac mewn gwirionedd yn ffurfio rhan o’n 
strategaeth ailgylchu newydd i sicrhau bod mwy o gyfleusterau ailgylchu cymunedol 
ar gael ledled y ddinas. Mae'r term amhenodol, fel y byddwch yn ymwybodol, yn 
golygu am gyfnod amhenodol o amser – mae hefyd yn golygu heb ffiniau sefydledig. 
Rwy'n meddwl eich bod yn ei ddrysu â'r term annherfynol, a fyddai am byth, felly 
rwy'n meddwl ei fod wedi bod yn weddol glir o ystyried y pethau hyn beth oedd 
debygol o fod yn digwydd ar y safle hwnnw. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Berman 
Rwy'n meddwl bod y cynghorydd yn chwarae semanteg yma a chredaf fod y rhan 
fwyaf o bobl sy'n gweld postiad gan y Cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol yn dweud 
bod rhywbeth yn mynd i aros ar agor am gyfnod amhenodol yn disgwyl nad yw'n 
mynd i gau ymhen ychydig fisoedd, felly oni fyddech yn derbyn bod y Cyngor, wrth 
roi’r postiad hwnnw allan, wedi bod yn euog o ddarparu gwybodaeth anghywir ac a 
wnewch chi ymddiheuro am hynny? 
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Ymateb – y Cynghorydd Wild 
Nid wyf yn derbyn hynny o gwbl. Rwy'n meddwl bod pobl yn gwybod bod y term dros 
dro yn golygu bod hynny'n beth dros dro – mae'n eithaf clir yn y diffiniad – ac rwyf 
wedi dweud wrthych o'r blaen bod amhenodol yn golygu cyfnod amhenodol o amser 
heb ffiniau sefydledig. Dydw i ddim yn gwybod faint yn gliriach y gall fod na hynny. 
  
Y Cynghorydd Bridgeman i'r Cynghorydd Lister 
A all yr Aelod Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor am y camau sy’n cael 
eu cymryd i recriwtio gofalwyr maeth yng Nghaerdydd? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
Mae recriwtio gofalwyr maeth mewnol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i mi ac i'r 
weinyddiaeth a'r mis hwn bydd y tîm maethu yn lansio ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol newydd yn ogystal â maethu cyffredinol. Rydym yn edrych yn benodol 
ar yr angen i ofalwyr maeth gefnogi cynlluniau sydd newydd eu datblygu, megis y 
cynllun i bobl ifanc yn eu harddegau, sydd â chynllun camu i lawr o leoliadau preswyl 
i rieni a phlant a chymorth i blant sy'n ceisio lloches ar eu pen eu hunain. Mae’r tîm 
maethu’n gweithio o fewn cymunedau sy’n mynd allan cymaint â phosibl ac yn 
ymgysylltu â chymunedau fel bod ein gofalwyr maeth yn adlewyrchu’r cymunedau y 
mae dinasyddion Caerdydd yn byw ynddynt, felly rwy’n annog ein haelodau i rannu 
gyda’r tîm maethu os ydynt yn cynnal digwyddiadau yn eu cymunedau lle gall y timau 
maethu fod yn bresennol a chynnig eu cefnogaeth i gymunedau recriwtio cymaint o 
ofalwyr maeth â phosibl. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Bridgeman 
Fel cynghorwyr a rhieni corfforaethol, a oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i 
helpu i recriwtio gofalwyr maeth yng Nghaerdydd? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
Diolch i’r cynghorydd ac mae’n ddrwg gennyf am achub y blaen gyda hynny. Yn 
bendant, fel eich bod yn dweud, ein bod ni i gyd yn rhieni corfforaethol yn y siambr ac 
mae rhywbeth y gall pob un ohonom ei wneud. Gyda’r ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol newydd yn cael ei lansio, os gallwn hoffi a rhannu ac ail-drydar cymaint 
â phosibl gan y tîm maethu, gan y Cyngor a’r cyfryngau cymdeithasol, byddai 
hynny’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Rydym am geisio cymaint o gefnogaeth gan ein 
cymunedau â phosib i wneud yn siŵr bod yr amrywiaeth honno ymhlith ein gofalwyr 
maeth mewnol yn adlewyrchu’r cymunedau a’r plant mewn gwirionedd yr ydym yn 
darparu gofal ar eu cyfer. Byddaf yn anfon e-bost at yr holl Aelodau’n fuan i dynnu 
sylw at y lleoliadau maeth yn eu wardiau a lle mae angen inni adeiladu mwy o 
ddarpariaeth fewnol gymaint â phosibl felly rwy’n gwerthfawrogi cefnogaeth yr 
Aelodau ar draws y siambr ar hyn yn fawr. 
  
  
Y Cynghorydd Cowan/Williams i'r Cynghorydd Lister 
Faint o blant yng Nghaerdydd sydd mewn lleoliadau y tu allan i'r sir ac a oes modd 
dweud wrthym beth yw cyfanswm y gost ar gyfer y tair blynedd diwethaf gyda 
dadansoddiad? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
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Hoffwn ddiolch i'r Cynghorydd Cowan am y cwestiwn hwnnw. Mae 358 o blant mewn 
lleoliadau y tu allan i'r ardal ar hyn o bryd, sy'n cyfateb i tua 35 y cant o blant y 
boblogaeth honno. Mae’r lleoliadau’n amrywio o leoliadau preswyl i faethu gan 
berthnasau ac yn paru pob plentyn mewn gorchmynion gofal gyda’i rieni. Ni allwn roi 
gwariant wedi’i ddadgyfuno ar leoliadau am y cyfnod hwnnw ond nid yw’r costau all-
sirol yn wahanol i’r costau o fewn ardal yr awdurdod lleol. Mae angen lle i blant yn y 
ddarpariaeth sy'n diwallu eu hanghenion cymaint â phosibl ac mae angen i ni fod yn 
ymwybodol o hynny pan fyddwn yn ei wneud ond mae'r weinyddiaeth hon wedi 
ymrwymo i wneud yn siŵr bod plant yn cael eu lleoli mor agos i'w cartrefi â phosibl lle 
bo hynny'n briodol. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Cowan/Williams 
Rwy'n siŵr y bydd llawer o bobl, gan gynnwys cynghorwyr Caerdydd, yn pryderu bod 
35 y cant o'r holl blant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau y tu allan i'r sir. Does bosibl 
nad yw hwnnw'n ffigur y dylem fod yn gweithio i'w leihau, nid yn unig oherwydd y 
gost sylweddol ond hefyd y costau teuluol sy'n gysylltiedig â phobl sydd angen teithio 
milltiroedd lawer i ymweld â phlant sy'n derbyn gofal? Beth ydym ni'n ei wneud 
ynglŷn â hynny, y Cynghorydd Lister? A allwch chi amlinellu rhai o'r pethau rydych 
chi'n eu gwneud fel Aelod Cabinet a pham na allwch chi ddarparu dadansoddiad 
ariannol – does bosib bod yr wybodaeth honno ar gael? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Lister 
Hoffwn yn gyntaf ddiolch i’r Aelod am beidio â dweud wrthyf sut i ateb y cwestiwn 
hwn ond dim ond i dynnu sylw at y ffaith ein bod ni, fel y gwneuthum yn y cwestiwn 
blaenorol, yn gweithio’n galed iawn i leihau nifer y plant sy’n derbyn gofal a chynyddu 
nifer y gofalwyr maeth mewnol sydd gennym. Rydym am i blant fod mor agos i’w 
cartrefi â phosibl lle bo’n briodol. Nid yw bob amser yn briodol, mae yna anghenion 
diogelwch mewn golwg. Mae llawer o ymdrech yn mynd i mewn i baru plant yn y 
lleoliadau unigol ond hefyd fel lleoliad preswyl gyda'r plant eraill sy'n byw yno. Mae'r 
gost yn amrywio, rydych chi'n gwybod. Rydyn ni'n gwybod bod y gwasanaeth 
mewnol yn llawer rhatach ond nid yw hynny'n wahanol i'r ansawdd, rydych chi'n ei 
wybod. Rydyn ni'n gwybod bod y gwasanaeth gwirioneddol a ddarperir gan ein 
gofalwyr maeth mewnol o safon wych ac rydyn ni eisiau cynnwys mwy i leihau'r gost 
honno fel nad ydym yn talu ffi reoli. Mae gan Lywodraeth Cymru nod i leihau a dileu 
elw plant sy’n derbyn gofal ac mae hynny’n rhywbeth yr ydym wedi ymrwymo’n llwyr 
iddo ond mae angen inni weithio arno ar y cyd. 
  
Y Cynghorydd Hopkins i'r Cynghorydd Huw Thomas 
Yn wyneb y ffaith bod cynhadledd y Blaid Lafur yr wythnos hon wedi pleidleisio dros 
ymrwymiad maniffesto i gynrychiolaeth gyfrannol ar gyfer etholiadau cyffredinol, pryd 
mae’r weinyddiaeth yn mynd i ailystyried ei methiant i gefnogi cyflwyno’r adroddiad i 
weithredu cynrychiolaeth gyfrannol ar gyfer etholiadau cynghorau lleol yn 2027? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Rwy'n falch bod y Cynghorydd Hopkins wedi bod yn rhoi sylw manwl i gynhadledd y 
Blaid Lafur, fel y dylai, ond teimlaf fod angen i mi ei atgoffa o sut mae'r broses 
ddemocrataidd yn gweithio. Os bydd arweinydd yr wrthblaid, Syr Keir Starmer, yn 
dewis cynnwys ymrwymiad o’r fath ar gyfer diwygio’r bleidlais ym maniffesto nesaf fy 
mhlaid i’r DU a’n bod yn llwyddiannus yn yr etholiad hwnnw, yna bydd ganddo 
fandad i ddiwygio’r bleidlais. Nawr, mae dadleuon da i'w gwneud o blaid diwygio'r 
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bleidlais, ond pan edrychwch ar ganlyniadau'r etholiad ym mis Mai eleni, cyflwynodd 
dwy blaid ymrwymiad yn eu maniffestos i sicrhau cynrychiolaeth gyfrannol yn y 
Cyngor hwn. Derbyniodd y ddwy blaid gyda’i gilydd lai na thraean o’r pleidleisiau, 
felly mae yna uwchfwyafrif yn y ddinas hon a wrthododd gynrychiolaeth gyfrannol 
felly nid oes mandad gan y Cynghorydd Hopkins am yr hyn yr ydych yn gofyn 
amdano a byddwn yn gofyn yn garedig i chi felly i beidio â chyfeirio ato fel methiant – 
mae'n derm difrïol ac nid yw'n ofynnol yn yr amgylchiad hwn. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Hopkins 
A gaf fi gymryd nad yw’r Arweinydd yn cytuno â’r Prif Weinidog Mark Drakeford, a 
ddywedodd yn y gynhadledd, ac rwy’n dyfynnu, ‘mewn democratiaeth, dylai pob 
pleidlais gyfrif, dylai pob pleidlais fod â’r un gwerth’, dyna y mae system 
cynrychiolaeth gyfrannol yn ei ddarparu i bobl, ac o dan ein system bresennol, nid 
oes unrhyw sicrwydd bod pobl yn cael y llywodraeth y maent yn pleidleisio drosti. 
Mae llywodraethau'n cael eu hethol ar leiafrif o bleidleisiau pobl ac yna, mewn ffordd 
‘yr enillydd yn cymryd y cyfan’, maent yn mynd ymlaen i wneud y pethau y maent yn 
dewis eu gwneud. Byddai pobl sy’n edrych i’r Blaid Lafur eisiau gweld a ydyn ni’n 
cael ein hethol mewn ffordd wahanol. Felly onid yw'r Arweinydd yn derbyn bod 
methiant Llafur Caerdydd i gefnogi cynrychiolaeth gyfrannol ar gyfer etholiadau lleol 
yn tanseilio'r gefnogaeth i gynrychiolaeth gyfrannol gan yr aelodaeth yn y gynhadledd 
Lafur, ac yn anwybyddu gwers hanes, lle mae llywodraethau Ceidwadol wedi bod 
mewn grym am 90 o'r 125 mlynedd diwethaf ar leiafrif o'r pleidleisiau a fwriwyd. 
  
Ymateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
I ddechrau, nid yw’r Prif Weinidog yn arweinydd yn y siambr hon. Nid fy lle yw siarad 
yn erbyn y Prif Weinidog, ond dychwelais at y pwyntiau o ran mandad democrataidd 
– os gofynnir y cwestiwn i’r bobl ac yna cymeradwyir hynny, mandad i newid yw 
hwnnw. Mae gennyf feddwl agored ar y cwestiwn o gynrychiolaeth gyfrannol, mae'n 
rhaid i mi ddweud, ond pan ofynnwyd y cwestiwn i'r bobl yn ôl yn 2011 yn y fargen 
fach honno a wnaeth eich plaid gyda'n ffrindiau gyferbyn, gwrthodwyd y mater, felly 
pam nad ydych yn derbyn barn y bobl, y Cynghorydd Hopkins? Yn yr un modd, 
cymerwch Brexit, ac nid oes gwrthwynebydd cryfach i Brexit na mi. Yn ôl yn 2015, 
roedd arweinydd eich plaid, Nick Clegg, yn dadlau y dylid cynnal refferendwm ar ein 
haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd ac yna bron yn syth ar ôl y canlyniad hwnnw, 
roedd eich plaid yn ceisio gwrthdroi'r canlyniad hwnnw a'i wrthod. Felly rydw i'n 
chwilfrydig ac yn syfrdanol pam mae eich plaid chi'n cael cymaint o anhawster 
gwrando ar yr hyn y mae pleidleiswyr ei eisiau ac efallai fod hynny'n esbonio pam am 
dri etholiad yn olynol yma yng Nghaerdydd mae plaid y Democratiaid Rhyddfrydol 
wedi methu ac wedi colli seddi ym mhob un o'r etholiadau hynny – dyna gloi fy nadl. 
  
Y Cynghorydd Moultrie i'r Cynghorydd Wild 
Etholwyr yn fy ward ym Mhentwyn a Llanedern oedd y rhai cyntaf yng Nghaerdydd i 
brofi’r cynllun ailgylchu newydd, a fydd yn cael ei ddiystyru ledled Caerdydd. Hoffai fy 
etholwyr wybod beth yw canlyniad y treial hwn hyd yn hyn? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Wild 
Diolch i’r cynghorydd am eich cwestiwn ardderchog. Mae’r cynllun ailgylchu ar wahân 
wedi gweld halogiad deunyddiau wedi’u hailgylchu yn gostwng i 6% yn unig – roedd 
30% cyn hynny pan oedd i gyd yn mynd i mewn i un bag gwyrdd – ac mae hyn yn 
gwella ansawdd y deunyddiau wedi’u hailgylchu, gan ganiatáu iddynt gael ei 
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hailbrosesu'n haws yn ddeunyddiau gwerthfawr, a rhan bwysig o'r cynllun peilot yw 
gwerthuso profiadau trigolion, a dyna pam rwy'n ddiolchgar ichi ddod i gyflwyno 
syniadau eich trigolion. Rydyn ni wedi cynnal arolwg ac rydyn ni'n dysgu drwy'r 
amser wrth i ni fynd ymlaen. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Moultrie 
Hoffwn ofyn, os byddwn yn rhoi hyn allan – a gwn eich bod yn dal i ddysgu wrth fynd 
yn eich blaen – mae llawer o fy etholwyr wedi mynegi pryderon o ran y bagiau y gellir 
eu hailddefnyddio a ddefnyddir, sef eu bod wedi cael eu chwythu i ffwrdd pan nad 
ydynt gartref neu mae anifeiliaid yn troethi arnynt, er enghraifft. Roeddwn i jest yn 
gofyn a oes ffordd i’w gwneud hi’n haws sicrhau bod pobl yn cael eu hannog yn 
hapus i ailgylchu. 
  
Ymateb – y Cynghorydd Wild 
Diolch i chi a dyma'n union pam yr ydym yn cynnal cynlluniau peilot a pham yn union 
yr ydym wedyn yn siarad â phobl ac yn gwrando arnynt am y materion. Yn wir, gall 
dyluniad y bagiau gael ei newid; gallant fod yn drymach ac rydym yn edrych ar y 
rheini ar hyn o bryd fel nad ydynt yn chwythu i ffwrdd. Mae yna hefyd declynnau 
gwahanol y gellir eu cau i gadw'r glaw oddi arnynt, sef un peth a phethau felly, ond 
hefyd byddech yn falch o glywed bod pob preswylydd sydd wedi cymryd rhan yn y 
peilot, byddwn yn ysgrifennu at bob un ohonynt i egluro fel eu bod yn gallu gwybod 
bod eu hadborth wedi'i ystyried i egluro beth sy'n digwydd nesaf. 
  
Y Cynghorydd Gunter i'r Cynghorydd Mackie 
Y Cynghorydd Mackie, nodaf fod Caerdydd wedi derbyn rhwydwaith lleol ar gyfer 
dinasoedd o blaid pobl hŷn Sefydliad Iechyd y Byd yn ddiweddar. A allech ddweud 
wrthyf pa waith sy’n cael ei wneud yn fy ward yn Butetown, os gwelwch yn dda, i 
gyflawni’r ymrwymiad ac i gefnogi datblygiad cymuned o blaid pobl hŷn? 
  
Ymateb – y Cynghorydd Mackie 
Diolch i chi am eich cwestiwn, y Cynghorydd Gunter, a chredaf mai hwn yw eich 
cwestiwn cyntaf i'r Cyngor, felly diolch. Rwy'n falch o allu rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y cynnydd sydd wedi'i wneud o ran datblygu cymunedau o blaid pobl 
hŷn yn ardal Butetown. Mae hyn yn cynnwys cynnydd o ran darparu menter tai byw 
cymunedol newydd yn Stryd Bute a fydd yn cynnwys 45 o fflatiau hygyrch ac 
addasadwy ar gyfer pobl hŷn. Bydd y datblygiad yn hybu byw'n annibynnol a bydd 
hefyd yn cynnwys ystod o gyfleusterau cymunol hefyd. Mae'r timau HYB wedi bod yn 
cyflwyno ymyriadau iechyd cadarnhaol, gan gynnwys dosbarthiadau cadw i symud ar 
gyfer pobl dros 50 oed yn ogystal â dosbarthiadau symud ffitrwydd i ferched a 
sesiynau gwybodaeth iechyd sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd, helpu gydag atal 
codymau, a chynyddu'r nifer sy'n manteisio ar raglenni sgrinio sy'n benodol i oedran. 
Mae gofalwyr hefyd wedi cael cymorth gyda digwyddiad ym mhafiliwn Butetown, lle 
roedd cyfranogwyr yn gallu cael mynediad at wybodaeth a chymorth. Yn ogystal, 
mae gwaith wedi'i gychwyn i annog mwy o bobl i weithio'n lleol mewn darpariaeth 
gofal, gan gynnwys helpu pobl leol i sefydlu eu mentrau gofal eu hunain, a fydd yn 
helpu pobl yn y gymuned i fyw'n annibynnol. 
  
Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Gunter 
Mewn perthynas â’r mentrau anghydraddoldebau iechyd, sy’n swnio’n wych, sut mae 
fy etholwyr yn Butetown yn cael mynediad atynt neu’n cael gwybod amdanynt? 
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Ymateb – y Cynghorydd Mackie 
Mae yna nifer o ffyrdd y gall pobl hŷn gysylltu â nhw a darganfod mwy am yr hyn sy'n 
digwydd yn eu hardal leol. Gallant gael mynediad at wybodaeth ar wefan 
Cardiffhubs.co.uk, ymweld ag unrhyw hyb a siarad â'r staff cymwynasgar iawn sydd 
gennym yno, a fydd yn fwy na pharod i'w helpu, neu gallant ffonio llinell gyngor y 
Cyngor, sy'n rhif adnabyddus nawr, ar 02920871071 rwy’n meddwl, ac mae croeso 
mawr i bawb wrth gwrs mewn digwyddiadau ffocws oedran sy'n cael eu darparu gan 
yr Hybiau Cymunedol. 
  
Y Cynghorydd Humphries i'r Cynghorydd Bradbury 
A allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor am y cynnydd a wnaed 
tuag at gyflawni Parth Ieuenctid Trelái arfaethedig? 
  
Ymteb – y Cynghorydd Bradbury 
Diolch i chi am eich cwestiwn, y Cynghorydd Humphries, a da iawn chi am wneud 
eich cyfraniad cyntaf yn y siambr hon rwy’n credu. Rwyf bob amser yn hoffi ateb 
cwestiynau ar ardal wych Trelái fel rhywun o Drelái fy hun.  Mae’r Cabinet a 
swyddogion wedi comisiynu astudiaeth ddichonoldeb i ateb eich cwestiwn ac mae 
swyddogion o’r Gyfadran Datblygu Economaidd a’r Gwasanaeth Ieuenctid yn 
cydweithio i sefydlu perthynas gyda’r elusen Onside Youth Zones. Mae’r 
Gwasanaeth Ieuenctid hefyd yn chwarae rhan allweddol o ran y cysylltiadau â’r 
gymuned leol wrth i’r prosiect aeddfedu, sy’n rhywbeth sy’n bwysig i chi, ac rwy’n 
gwybod bod y Cynghorydd Goodway a’r Cynghorydd Kaaba yn poeni amdano, ond 
hefyd rwyf i a’r Cynghorydd Simmons yn poeni amdano hefyd. Mae ymweliadau â 
Pharthau Ieuenctid eraill sydd eisoes yn bodoli yn y DU hefyd wedi’u cynllunio fel y 
gallwn weld nid yn unig sut mae’r Parthau Ieuenctid hyn yn gweithredu ond hefyd 
nodi a dysgu o arferion gorau gan awdurdodau eraill, sy’n gobeithio’n ateb eich 
cwestiwn. 
  
  
 
13 :   BUSNES BRYS  
 
Nid oedd unrhyw fusnes brys. 
 
14 :   PENODI AELOD CYNGOR CYMUNED I'R PWYLLGOR SAFONAU A 

MOESEG  
 
Adrodd ar argymhelliad Panel Penodiadau’r Pwyllgor Safonau a Moeseg ar 28 Medi 
2022 ar gyfer penodi i’r sedd Aelod Cyngor Cymuned wag ar y Pwyllgor Safonau a 
Moeseg. 
  
PENDERFYNWYD: 
  
Yn ei gyfarfod ar 28 Medi 2022, penderfynodd Panel Penodiadau’r Pwyllgor Safonau 
a Moeseg argymell y canlynol: 
  

(i)            penodi Julia Charles yn Aelod Cyngor Cymuned o'r Pwyllgor Safonau a 
Moeseg  
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(ii)           penodi Mike Jones-Pritchard yn Aelod Cyngor Cymuned Dirprwyol o'r 
Pwyllgor Safonau a Moeseg 

   
  
 
15 :   AELODAETH PWYLLGOR  
 
Derbyn enwebiadau a gwneud penodiadau i leoedd gweigion presennol y pwyllgor fel y nodir 
yn yr adroddiad ac yn unol â'r dyraniad seddau a gymeradwywyd a dymuniadau grwpiau 
gwleidyddol.  

  
PENDERFYNWYD: Argymhellir bod y Cyngor yn derbyn enwebiadau a phenodi i'r 
lleoedd gwag ar bwyllgorau, yn unol â dymuniadau'r Grŵp Pleidiau, fel y nodir yn 
Nhabl A ac ar y Daflen Ddiwygio.  
  
  
 
16 :   BWS CAERDYDD – AILBENODI CYFARWYDDWYR ANWEITHREDOL 

ANNIBYNNOL  
 
  
Ailbenodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol i Fws Caerdydd. 
  
PENDERFYNWYD: 
Argymhellir bod y Cyngor yn gwneud y canlynol: 
  

1. cymeradwyo ailbenodi Sian Davies a Linda Phillips yn Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Annibynnol Bws Caerdydd am gyfnod pellach o chwe mis tan 13 Ebrill 2023 

  
2. cytuno i ddirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol (Adnoddau), mewn 

ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, i gael 
cyngor arbenigol i gefnogi’r gwaith o hysbysebu’r ddwy swydd Cyfarwyddwr 
Anweithredol Annibynnol a llunio rhestr fer o ymgeiswyr â chymwysterau priodol ar 
gyfer ystyriaeth gan Banel Penodi Aelodau sy'n wleidyddol gytbwys  

  

3. nodi’r awdurdod dirprwyedig a roddwyd yn flaenorol gan y Cyngor i’r Cyfarwyddwr 
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro i geisio enwebiadau 
gan grwpiau gwleidyddol ar gyfer sefydlu Panel Penodi Aelodau sy'n wleidyddol 
gytbwys er mwyn cynnal cyfweliadau, a chwblhau'r broses penodiadau cyhoeddus 
drwy adrodd ar ganlyniad y broses hon i'r Cyngor am benderfyniad maes o law 

  
  
 
17 :   PENODI AELODAU I WASANAETHU AR GYRFF ALLANOL  
 
Nodi'r enwebiadau i gyrff allanol. 
  
PENDERFYNWYD: Gofynnir i'r Cyngor gytuno ar yr enwebiadau a restrir yn yr 
adroddiad.   
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18 :   PENODI LLYWODRAETHWYR AWDURDOD LLEOL I GYRFF 

LLYWODRAETHU YSGOLION  
 
Penodi llywodraethwyr ysgol awdurdod lleol i lenwi swyddi gwag, yn awr  
ac yn y dyfodol. 
  
PENDERFYNWYD: 
  
Bod y Cyngor, yn unol ag argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, yn 
cymeradwyo penodiadau newydd ac ailbenodiadau llywodraethwyr awdurdod lleol i 
gyrff llywodraethu’r ysgolion fel y nodir ar y Daflen Ddiwygio, pob un am gyfnod o 
bedair blynedd o ddyddiad y penodiad.  
  
  
 
19 :   COFRESTR PENDERFYNIADAU SWYDDOGION RHIF 12  
 
Nodwyd 
 
20 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
Yn unol â Rheol Gweithdrefn 17 (f) y Cyngor, Cwestiynau Ysgrifenedig derbyniwyd 
i’w hystyried ynghyd â’r ymatebion fel cofnod yng nghofnodion y cyfarfod. 
 
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s63828/Cwestiynau%20ac%20Atebion%20Ysgrifenedig.pdf?LLL=1

